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รายงานการประชุมชุมสภาเทศบาลพรุพี 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 

วันจันทร์ที่  28  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 

รายช่ือผู้มาประชุม 

1. นายวัชรินทร์   นาคกุล  ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี 
2. นายยุทธนา    แสงสุวรรณ รองประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี 
3. นายธีระพล  ดำฉวาง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพี เขต 1 
4. นายปุณนรัตน์ ทองสุก  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพี เขต 1 
5. นายวิรัช  ช่วยเกิด  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพี เขต 1 
6. นางวาสนา  เกื้อฉิม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพี เขต 1 
7. นายไพโรจน์  อักษรทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพี เขต 2 
8. นายสุริยา  ประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพี เขต 2 
9. นางอรวรรณ  นาคสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพี เขต 2 
10.นายผอง  ผลเกลี้ยง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพี เขต 2 

             11.นายวิชา  กลับชัย  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพี เขต 2 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายจรูญ    สวัสดิ์เมือง            ลาปว่ย 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสมคิด   ดำฉวาง   นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 
2. นายวันชัย  ตั้งฐานานุศักดิ์   รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 
3. นายบุญเลิศ รอดศรี   รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 
4. นายนิติเทพ ศรีสุข   เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 
5. นายไพโรจน์ ยงทิว   ลาป่วย 
6. นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์  ปลัดเทศบาลตำบลพรุพี 
7. นางสาวกนกณัฐ อนุพงศ์   รองปลัดเทศบาลตำบลพรุพี 
8. นางเสาวลักษณ์ คงยิ่ง   หัวหน้าสำนักปลัด 
9. นางนันทา  ชัยยศ   ผอ.กองคลัง 
10. นายศิริชัย  บุญศรี   ผอ.กองช่าง 
11. นางขวัญชนก จันทวงษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
12. นายประยูร  สวนจันทร์  ประธานชุมชน หมู่ 6 
13. นางสาวบุษรีย์ บุญถนอม  ผช.จพง.ธุรการ 
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14. นางปราณี  อินทร์ช่วย  ภารโรง(พนักงานเสริฟน้ำ) 
15. นายสมโชติ  ดำศิริ   พนักงานดับเพลิง (ควบคุมเครื่องเสียง) 

 
เริ่มเวลา 10.00 น. 
 
นายพงศ์ศักดิ์    รักษาวงศ์   เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่านบัดนี้ถึงเวลา 
เลขานุการสภาฯ ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2565 และได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก

สภาเทศบาลตําบลพรุพีแล้วปรากฏว่าสมาชิกสภาได้มาลงชื่อเข้าประชุมครบองค์ประชุม
แล้ว ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอเรียนเชิญ
ครับ 

 
นายวัชรินทร์    นาคกุล  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตน์ตรัย 
ประธานสภาฯ 
 
นายพงศ์ศักดิ์    รักษาวงศ์  ลำดับต่อไป ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ดําเนินการประชุมตามระเบียบ 
เลขานุการสภาฯ วาระการประชุมฯ ขอเรียนเชิญครับ 
 
นายวัชรินทร์    นาคกุล  ขอต้อนรับท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพี คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม 
ประธานสภาฯ ประชุมทุกท่านครับ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพีสมัยสามัญ สมัยแรก 

ประจําปี 2565 ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภา อ่านประกาศ
สภาเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลพรุพีสมัยสามัญ  สมัยแรก 
ประจำปี 2565 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 

 
นายพงศ์ศักดิ์    รักษาวงศ์  ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลพรุพี ได้กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ  สมัยแรก 
ประธานสภาฯ ประจำปี พ.ศ. 2565  โดยกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมตั้งแต่วันที่ 1  กุมภาพันธ์  2565 เป็น

ต้นไป  กำหนด 30 วัน นั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25  แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 ประกอบกับความตามข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี  พ.ศ. 2547  ประกอบรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพีครั้งแรก  ในวันที่ 4  มิถุนายน  2564  จึงเรียกประชุมสภา
เทศบาลตำบลพรุพี สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  
2565  เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันประกาศ ณ วันที่ 18 
เดือน มกราคม 2565 นายวัชรินทร์ นาคกุล ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี 
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นายวัชรินทร์  นาคกุล  ต่อไป กระผมขอดำเนินการประชุมสภาเทศบาล ตามระเบียบวาระดังนี้ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี 
 
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1. เรื่องที่หนึ่งเรื่องของข้าราชการ นางขวัญชนก จันทวงษ์  ตำแหน่ง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ซึ่งท่านเองก็ได้โอนย้ายไปรับตำแหน่งที่เทศบาล
เขาพนมซึ่งจะเดินทางไปวันพรุ ่งนี ้ ขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยที ่ได้รับ
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ขอเชิญท่านนายกมอบดอกไม้ให้เป็นขวัญกำลังใจ ขอเชิญ
ครับขอเชิญคุณขวัญชนก  จันทวงษ์  ได้มากล่าวอะไรเล็กๆ น้อยๆ ให้กับท่าน
นายกและท่านสมาชิก ขอเชิญครับ 

 
นางขวัญชนก  จันทวงษ์   กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ และคณะ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ  ผู้บริหารทุกท่านดิฉันนางขวัญชนก จันทวงษ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย 

และแผนทำงานที่เทศบาลตำบลพรุพี ตั้งแต่ ปี 2540  ซึ่งตอนนั้นเป็นพนักงาน
จ้างอยู่ 10 และได้เป็นแรงบันดานใจมาจากหัวหน้า คือ พี่หญิง เป็นแรงบันดาน
ใจที่ส่งเสริมให้ลูกน้องมีความก้าวหน้าไปสอบหลายครั้งก็ไม่ผ่าน เพราะได้ไปสอบ
ตำแหน่งบัญชีแต่ไม่ได้ทำบัญชีใน อบต.เลย และพี่หญิงบอกว่าน่าจะไปสอบ
ธุรการดีมั้ย และได้ไปสอบธุรการก็ได้สอบผ่านและได้บรรจุครั้งแรกที่เทศบาล
เมืองนาสาร 4 ปี และย้ายไปอยู่ทุ่งหลวงอยู่ 2 ปี ได้ขึ ้นตำแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนและได้มาที่เทศบาลตำบลพรุพี 8 ปี 4 เดือน ไม่คิดว่าตัวเอง
จะต้องโยกย้าย แต่รอบนี้ไปไกลว่าทุกครั้ง และหวังว่าคงได้กลับมารับใช้เทศบาล
ตำบลพรุพีอีกครั้ง ขอบคุณค่ะ 
 

นายวัชรินทร์   นาคกุล    - ไม่ทราบว่าใครมีความประสงค์จะเดินทางไปส่งคุณขวัญชนก จันทวงษ์ 
ประธานสภา ฯ    แจ้งความประสงค์มากับรองประธานได้เลยครับ 

- ขอแจ้งท่านสมาชิกคือท่านจรูญ สวัสดิ์เมือง ขอลาการประชุมครั้งนี้
เพราะท่านได้ติดโควิด 19 ขอแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบไว้ครับ 
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นายสมคิด   ดำฉวาง    ขอแจ้งเพ่ือทราบมีทั้งย้ายไปและก็ย้ายมาในวันพรุ่งนี้แต่ตำแหน่งใหม่ 
นายกเทศมนตรี ของเราน่าจะไม่ได้ ผอ.กองการศึกษา  ตำแหน่ง วิศวกร เพราะสอบได้น้อย ใน

ส่วนตำแหน่งของคุณขวัญชนก จันทวงษ์ ก็มีคนแจ้งความประสงค์จะย้ายมาแล้ว 
ขอบคุณครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที ่ 4 ครั ้งที ่ 1 
ประจำปี 2564  เมื่อวันที่  22  พฤศจิกายน 2564 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล    ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ มีข้อความ 
ประธานสภา ฯ ตอนใด ควรแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในสาระสำคัญ หรือไม่ ขอเชิญครับ  
  กระผมขอแก้ไขข้อความในหน้า 16  ในส่วนของคำพูดของกระผมสำหรับเรื่องนี้ 
     ผู้เสนอญัตติก็ได้แนบเอกสารในส่วนของเทศบัญญัติของตำบลพรุพีเรื่องการ 

ดำเนินกิจการประปาเทศบาลตำบลพรุพี พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  1 
พ.ศ. 2561 เพื่อให้สมาชิกได้ประกอบในการพิจารณาว่าสามารถทำได้ประมาณ
ไหนโดยขอแก้ไขเป็น สำหรับเรื่องนี้ผมขอให้ผู้เสนอญัตติได้แนบเอกสารในส่วน
ของเทศบัญญัติ  โดยตัดคำว่า สำหรับเรื่องนี้ผู้เสนอญัตติก็ได้แนบเอกสารในส่วน
ของเทศบัญญัติ ไม่ทราบว่ามีใครจะแก้ไขในส่วนใดอีกไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมจะ
ขอมติจากท่ีประชุม ครับขอเชิญท่านเลขานุการฯ นับองค์ประชุม  
 
- ผู้รับรองเต็มสภา 

 
นายพงศ์ศักดิ์  รักษาวงศ์    เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม จำนวน 
เลขานุการสภาฯ    ...11....ท่าน ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ครับ  
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นายวัชรินทร์   นาคกุล    สมาชิกสภาท่านใด“เห็นควรรับรอง”รายงานการประชุมสภาสมัย  
ประธานสภา ฯ     สามัญ สมัยที ่ 4  ครั ้งที ่ 1 ประจำปี ๒๕64 เมื ่อวันที ่  22  พฤศจิกายน  
     2564  ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ  
 

มติที่ประชุม      มีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ….10…. เสียง  
ไม่เห็นชอบ ...-.... เสียง  
งดออกเสียง ...1....เสียง  
ลา ...1....เสียง (นายจรูญ   สวัสดิ์เมือง ) 

 

เป ็นอ ันว ่าสภาฯ ม ีมต ิร ับรอง รายงานการประช ุมสภาสมัย  
สามัญ สมัยที ่ 4  ครั ้งที ่ 1 ประจำปี 2564 เมื ่อวันที ่  22  พฤศจิกายน  
2564 ด ้วยคะแนน เห ็นชอบ   10 เส ียง  ไม ่ เห ็นชอบ    -   เส ี ยง  
งดออกเสียง  1   เสียง ลา    1   เสียง 

 
ต่อไปเข้าระเบียบวาระท่ี 3 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องช้ีแจงสถานะการเงินคลัง 
3.1 รายงานสถานะการเงินการคลัง  ณ วันที่  31  มกราคม 2565 
 

นายวัชรินทร์   นาคกุล    ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายสมคิด    ดำฉวาง    กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี  นายสมคิด    ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง รายงานสถานะการเงินการคลัง ณ วันที่  31  
มกราคม  2565 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้)  จึงเรียนมาเพื่อโปรด
นำเข้าวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี เพื่อเสนอต่อสภาเทศบาลตำบล
พรุพีต่อไป  สำหรับรายละเอียดขอให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงครับ 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล    ขอเชิญ ผอ.กองคลัง ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นางนันทา  ชัยยศ    กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพและคณะ 
ผอ.กองคลัง    ผู้บริหารทุกท่านดิฉัน นางนันทา  ชัยยศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง 
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รายงานสถานะการเงินการคลัง เทศบาลตำบลพรุพี 
รายรับตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564-31 มกราคม 2565 

     รายการ     ประมาณการ   รับจริง 
1. ภาษีอากร    477,600.00      2,282.13 
2. ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 377,500.00     48,201.00 
3. รายได้จากทรัพย์สิน          250,000.00             41,190.01 
4. รายเจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์1,300,000.00      185,712.05 
5. รายได้เบ็ดเคล็ด   350,000.00          55,140.00 
6. รายไดจ้ากทุน   2,000.00            - 
7. ภาษีจัดสรร                29,440,000.00        10,799,506.20 
8. เงินอุดหนุนทั่วไป                  18,000,000.00           7,688,761.00 

รวมรับจริง                 50,197,100.00         18,820,792.39 
 

รายจ่ายตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564-31 มกราคม 2565 
ประมาณการ จ่ายจริง 

1. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320.00           9499,440.00 
2. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 14,670,540.00        3,861,880.00 
3. ค่าตอบแทน   1,039,800.00             164,508.25 
4. ค่าใช้สอย   4,511,930.00             949,033.79 
5. ค่าวัสดุ   2,668,983.00             482,104.28 
6. ค่าสาธารณูปโภค  1,781,400.00             522,987.29 
7. ค่าครุภัณฑ์   1,452,510.00                1,300.00 
8. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 6,262,500.00  - 
9. เงินอุดหนุน   2,351,200.00           727,608.00 
10. งบกลาง   11,838,917.00         4,168,378.95 

รวมรายจ่าย   49,426,100.00      11,827,240.56 
 

รวมรายจ่ายคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ 23.93 ซึ่งรายจ่ายส่วนใหญ่จะเป็นหมวด
รายจ่ายประจำก่อนจะในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา ขอบคุณค่ะ 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล    ขอเชิญท่านนายกฯ 
ประธานสภาฯ 
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นายสมคิด    ดำฉวาง    กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี  นายสมคิด    ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

ขอเพิ่มเติมในการจัดสรรงบประมาณในปีนี้ 50 ล้านบาท 29.75 % แต่
ในปีนี้ทางกรมตัดงบประมาณ 29.5 % คงเหลือประมาณ 49 ล้าน ตามท่ีได้จัดทำ
งบประมาณของงบประมาณในปี 49 ขอแจ้งให้ทราบครับ  

 

นายวัชรินทร์   นาคกุล         ไม่ทราบว่าสมาชิกมอีะไรจะสอบถามไม่ครับถ้าไม่มีกระผมขอผ่านไปข้อ 3.2 
ประธานสภาฯ     

 ต่อไป ข้อ 3.2 
 

3.2 รายงานสถานะเงินสะสม ณ  วันที่  31 มกราคม 2565 
 

นายวัชรินทร์   นาคกุล    ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสมคิด    ดำฉวาง    กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี  นายสมคิด    ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื ่อง รายงานสถานะเงินสะสม ณ วันที ่  31  
มกราคม  2565 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้)  จึงเรียนมาเพื่อโปรด
นำเข้าวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี เพื่อเสนอต่อสภาเทศบาลตำบล
พรุพีต่อไป  สำหรับรายละเอียดขอให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงครับ 

 

นายวัชรินทร์   นาคกุล    ขอเชิญ ผอ.กองคลัง ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 

 

นางนันทา  ชัยยศ    กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพและคณะ 
ผอ.กองคลัง    ผู้บริหารทุกท่านดิฉัน นางนันทา  ชัยยศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง 

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน 
เทศบาลตำบลพรุพี 

ณ วันที่ 30 กันยายน  2564 
  ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง         53,931,412.30 
  หัก  หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564    998,685.81 
  หัก  เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564   22,267,178.26  23,265,864.07 
  บวก  เงินกู้ระยะยาว 
     คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564   30,665,548.23 
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  หักรายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผู้พัน    6,143,656.00 
  และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพ่ือตั้งหนี้** 
  เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้            5,147,700.00 

ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพ่ือตั้งหนี้ 
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซ้ือจะขายที่ดิน  -                     11,291,356.00 
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นําไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 56419,374,192.23(1) 
หมายเหตุ 1. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้ 

1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้ –ระยะสั้น 
1.2 รายได้รอการรับรู้ – ระยะสั้น 

                              1.3 รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว 
2. **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้นเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อปท. โดยไม่ต้อง

จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจําปีและแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน 
3. (1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
 
รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนําไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน(ระหว่างปี) 

เทศบาลตำบลพรุพี 
ณ วันที่ 31 มกราคม  2565 

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นําไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564        19,374,192.23 
หักสํารองตามระเบียบฯ                         9,688,742.15 
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นําไปใช้ได้หลังหักสํารองตามระเบียบ    9,685,450.08 
หักเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย           - 
จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)                    - 
ถอนคืนเงินรายรับในปี               - 
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล    707,691.50               707,691.50 
บวก เงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว209,600.00 
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม   2,900.00                212,500.00 
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นําไปใช้ได้            9,190,258.58 
รายละเอียดรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนําไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน(ระหว่างปี)  
เทศบาลตำบลพรุพี ณ วันที่ 31 มกราคม  2565 ขอบคุณค่ะ 
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นายวัชรินทร์   นาคกุล    ทางคณะผู้บริหารได้ชี้แจงสถานะเงินสะสมวันที่ 1 มกราคม 2565 
ประธานสภาเทศบาล  ไม่ทราบว่ามีเพื่อนสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม วาระนี้ไม่มีการลงมติ ไม่

ทราบว่ามีข้อสงสัยหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะเข้าระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องกระทู้ถาม (ถ้ามี) 
4.1 เรื่องกองทรายที่ขุดขึ้นมาจากฝายคลองพังปูน ม.7 บ้านช่องช้าง 

ให้รีบเอาออกเพราะว่าต้นไม้เริ่มตายเป็นบางต้นแล้ว 
 

นายวัชรินทร์   นาคกุล    มีเพ่ือนสมาชิกได้ส่งกระทู้ถามมายังประธานสภาและในขณะกระผมก็ได้ 
ประธานสภาเทศบาล ส่งเรื่องไปยังท่านนายกให้ท่านได้เตรียมตอบและส่วนผู้ที่ตั้งกระทู้ถามก็จะต้องไม่

ถามแบบวกวนแบบซ้ำๆ ขอเชิญผู้ตั้งกระทู้ครับ 
 
นายสุริยา  ประพันธ์    กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและเพื ่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภา เขตที่ 2    กระผมนายสุริยา ประพันธ์สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2  

เรื่องกองทรายที่ขุดขึ้นมาจากฝายคลองพังปูน ม.7 บ้านช่องช้าง  คือ
ตอนนี้กระผมอยากทราบว่าทางผู้บริหารได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วเพราะว่า
ตอนนี้ผลกระทบเรื่องต้นไม้ก็เริ่มจะตาย จำนวน 2 ต้นแล้ว และอีกส่วนหนึ่งที่พ่ี
น้องชาวบ้านช่องช้างฝากประมาให้เรียนถามท่านนายกฯ ว่าท่านได้ดำเนินการไป
ถึงไหนแล้ว ขอบคุณครับ 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล    ขอเชิญท่านนายกฯ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสมคิด    ดำฉวาง    กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี  นายสมคิด    ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

ต้องขอขอบคุณท่านสุริยา  ประพันธ์เป็นอย่างยิ่งเราได้เปิดประชุมมากี่ปี
แล้วและนี้คือเป็นกระทู้แรกที ่ซักถามทางผ่ายบริหาร ต่อไปท่านสมาชิกถ้ามี
ปัญหาขอให้ท่านตั้งเป็นกระทู้ถามถ้าท่านเอาเข้าในเรื่องอื่นๆ กระผมจะตอบก็ได้
หรือไม่ตอบก็ได้ แต่ในเมื่อท่านตั้งเป็นกระทู้ถามมากระผมจะต้องตอบและก็ตอบ
โดยที่มีหลักฐานยืนยันถ้าถามเรื่องทั่วไปกระผมก็ตอบเรื่องทั่วไปเพราะกระผม
ไม่ได้เตรียมตัว ในเรื่องที่ท่านสุริยา  ซักถามกระผมในผ่ายบริหารก็กระหนักใน
เรื่องนี้อยู่เหมือนกันเรื่องขุดลอกครองพังปูนมันก็เกิดปัญหาแต่ตอนนี้การเปิดจ่าย
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ได้ดำเนินการไปเสร็จแล้ว แต่จะมีเรื่องการร้องเรียนอยู่ หลังจากนั้นทรายเมื่อขุด
ลอกขึ้นมาแล้วคือสามารถทำได้สองอย่าง คือ 1. ให้กับทางสาธารณะประโยชน์ 
ส่วนราชการ กระผมก็ประกาศก็มีส่วนราชการขอสนับสนุนมีโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพบ้านช่องช้างขอมา 20 รถ นอกจากนั้นไม่มีก็เหลือ ส่วนที่ 2 ที่ทำได้ คือ
เทศบาลเอาทรายนี้จำหน่าย กระผมก็ได้สั่งการไปยังฝ่ายบรรเทาสาธารณะภัย
เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน กระผมสั่งด้วยวาจา 
กระผมก็เข้าใจว่างานราชการถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นมาความรับผิดชอบก็อยู่ใน
ส่วนราชการ จากนั้นเจ้าหน้าที่เพ่ือความมั่นใจได้ทำหนังสือไปถึงสำนักงาน ปปช. 
สุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 รอหนังสือตอบกลับกระผมเห็นว่า
มันก็นานในวันที่ 17 ธันวาคม  2564ใช้เวลา 1 เดือน กระผมมีหนังสือถึงหัวหน้า
ฝ่ายปกครอง สั่งการ ให้ดำเนินการกระผมถือว่าการสั่งการเป็นหนังสือถ้าเกิด
ความผิดพลาดขึ้นมานายกเป็นผู้รับผิดชอบ เมื่อมีหนังสือเจ้าหน้าที่ก็มีกำลังใจจะ
ทำถ้าหากผิดพลาดขึ้นมาอย่างน้อยๆ คำสั่งการสั่งการของนายกฯ เมื่อได้ฤกษ์
ดำเนินการก็ได้มีประกาศของเทศบาลเพ่ือจำหน่ายทราย เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2565 ตอนนี้เราก็ได้หาผู้ที่สนใจที่จะเสนอราคาก็มีเจ้าหน้าที่บางคนบอกว่า ใช้
วิธีการเรียกมาตกลงราคากระผมบอกว่าไม่เอา ต้องประกาศถ้าใครสนใจสักกี่คนก็
ต้องมาเสนอราคาเพื่อความบริสุทธิ์ยุติธรรม เพราะฉะนั้นเป็นข้อครหาได้ เมื่อ
ประกาศวันที่ 3 ตอนเช้าให้ไปดูทรายและตอนบ่ายให้มาเสนอราคา คิดว่าในเร็วนี้ 
ท่าน สท.สุริยา ประพันธ์ เราจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดครับ  

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล    ท่านนายกฯ ได้ตอบกระทู้ไปแล้วผู้ตั้งกระทู้ก็สามารถมีสิทธิ์ซักถามไม่  
ประธานสภาเทศบาล   เกินสามครั้ง ไม่ทราบว่าคุณสุริยา  ประพันธ์ จะซักถามต่อหรือไม่ ขอเชิญครับ 
   
นายสุริยา  ประพันธ์    กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและเพื ่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภา เขตที่ 2    กระผมนายสุริยา ประพันธ์สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2  

ต้องขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้ติดประกาศให้ผู้ที่สนใจมีการประมูล 
และเราจะไม่เกื ้อกับผู้ใดผู้หนึ่ง ขอขอบคุณผู้บริหารด้วยความเป็นห่วงเป็นใย
กระผมก็ได้ไปตอบชาวบ้านในหมู่ที่ 7 ว่าตอนนี้ท่านนายกฯ ได้ดำเนินการไปถึง
ไหนแล้ว  ตอนนี้ก็ได้คำตอบแล้วกระผมก็ได้ตอบพี่น้องประชาชนได้ทราบต่อไป 
ขอบคุณครับ 
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นายวัชรินทร์   นาคกุล    ก็ถือว่าได้คำตอบที่น่าพอใจแล้วต่อไปเข้าระเบียบวาระที่ 5 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
      -ไม่มี- 
       
นายวัชรินทร์   นาคกุล    ต่อไปเข้าระเบียบวาระท่ี 6  
ประธานสภาเทศบาล 
 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องท่ีเสนอใหม่เพื่อพิจารณา 
      6.1 การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2565 
 
นายวัชรินทร์   นาคกุล    ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบส่วนที่เกี่ยวข้อง  
ประธานสภาเทศบาล  
 
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์     เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ    กระผมนายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์ เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงระเบียบ  

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
ข้อ 21 การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี ระยะเวลาและ

วันเริ่มต้นสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี วันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญ และ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภา
เทศบาลนำปรึกษาในที่ประชุมสภาครั้งแรกในแต่ละปีโดยให้นำความในข้อ 11 
มาบังคับใช้โดยอนุโลม  

ข้อ 11 กำหนดให้แต่ละเทศบาลกำหนดว่าการประชุมสมัยสามัญ
ประจำปีในแต่ละสมัยจะเริ่มเมื่อใดและในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันให้
เริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีนัดแรกในปีถัดไป  

- พระราชบัญญัติสภาเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
มาตรา 24 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 4 สมัย โดยสมัยสามัญครั้ง

แรกและวันเริ่มประชุมครั้งแรก และสมัยสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนด 
โดยสมัยหนึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน 



12 

 

นายวัชรินทร์   นาคกุล    ขอเช ิญท ี ่ประช ุมกำหนดสม ัยประช ุมสภาเทศบาลตำบลพร ุ พี  
ประธานสภาเทศบาล   สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 ครับ ขอเชิญคุณไพโรจน์   อักษรทอง ครับ 
 
นายไพโรจน์   อักษรทอง    กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภา เขต 2 กระผมนายไพโรจน์   อักษรทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั ้งที ่ 2 

ขอเสนอสม ัยประช ุมสภาเทศบาลตำบลพร ุพ ี สม ัยสาม ัญ ประจำปี   
พ.ศ. 2565  จำนวน 4 สมัย ครับ ผู้รับรองเต็มสภา  

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล  มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะเสนออีกหรือไม่ / ถ้ามี ขอเชิญครับถ้าไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล  ถือว่าที่ประชุม 
 
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี สมัย

สามัญประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 4 สมัย 
 

6.2 การกำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจำปี 
พ.ศ. 2565 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล  ขอเชิญที่ประชุมกำหนดระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ 
ประธานสภาเทศบาล  ประจำป ี พ.ศ. 2565 สม ัยท ี ่  2 สม ัยท ี ่  3 และสม ัยท ี ่  4 คร ับ ขอเชิญ  

นายไพโรจน์   อักษรทอง ครับ  
 
นายไพโรจน์   อักษรทอง    กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและเพื ่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภา เขตที ่2    กระผมนายไพโรจน์ อักษรทองสมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2 ขอเสนอ 

กำหนดระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยที่ 
๒ สมัยที่ ๓ และสมัยที่ ๔ ดังนี้ ครับ  

- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที ่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไปมี
กำหนดไม่เกิน 30 วัน  

- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไปมีกำหนด
ไม่เกิน 30 วัน  

-สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไปมี
กำหนดไม่เกิน 30 วัน  
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นายวัชรินทร์   นาคกุล  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล     
 
มติที่ประชุม     ผู้รับรองเต็มสภา  
 

มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะเสนออีกหรือไม่/ถ้ามี ขอเชิญครับถ้าไม่มี ถือ
ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กำหนดระยะเวลาและวันเริ ่มสมัยประชุมสภา
เทศบาลตำบลพรุพี สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 ดังนี้  

- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไปมี
กำหนดไม่เกิน 30 วัน  

- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไปมี
กำหนดไม่เกิน 30 วัน  

-สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไปมี
กำหนดไม่เกิน 30 วัน  

 

6.3 การกำหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญและระยะเวลาของสมัย
ประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของ ปี พ.ศ. 2566 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล    ขอเชิญที่ประชุมกำหนดวันเริ ่มประชุมสมัยสามัญและระยะเวลาของ 
ประธานสภาเทศบาล    สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 ครับ ขอเชิญคุณไพโรจน์    

อักษรทองครับ  
 
นายไพโรจน์   อักษรทอง    กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเขตที่ 2 กระผมนายไพโรจน์   อักษรทองสมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2 ขอเสนอ

กำหนดสมัยประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน  

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ      
 
มติที่ประชุม     ผู้รับรองเต็มสภา  
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      มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะเสนออีกหรือไม่/ถ้ามี ขอเชิญครับ ถ้าไม่มี  
     ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก  

ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป มี
กำหนดไม่เกิน 30 วัน ไม่ทราบว่ามีเพื่อนสมาชิกจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่
ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากท่ีประชุม 

 

นายวัชรินทร์    นาคกุล    ต ่อไปขอมต ิท ี ่ประช ุมคร ับ สมาช ิกสภาท่านใด“เห ็นชอบ”ตามที่  
ประธานสภาฯ    คุณไพโรจน์  อักษรทอง เสนอมาขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม   มีสมาชิกสภาฯ  เห็นชอบ   10  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ     -     เสียง 
    งดออกเสียง  1   เสียง 
    ลา   1     เสียง (นายจรูญ  สวัสดิ์เมือง) 
 

นายวัชรินทร์  นาคกุล    เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ให้ความเห็นชอบด้วยมติ  เห็นชอบ  10เสียง 

ประธานสภาตำบลพรุพี  ไมเ่ห็นชอบ    -    เสียงงดออกเสียง   1   เสียง ลา   1     เสียง 
       

ต่อไป 6.4  เพื่อพิจารณาขออนุมัติโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 จำนวน 10 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น   
8,018,000.00 บาท (แปดล้านหนึ่งหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 

 

นายวัชรินทร์   นาคกุล    ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบ/ข้อกฎหมายส่วนที่เกี่ยวข้อง  
ประธานสภาฯ 
 

นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์     เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ    กระผมนายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์ เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงระเบียบ  
 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561 ข้อ 89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสม
ได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
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(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทาเพ่ือบำบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล    ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายสมคิด    ดำฉวาง    กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี  นายสมคิด    ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

สำหรับญัตติต่อไปนี้เป็นซึ ่งเป็นงานโยธา รองบุญเลิศ  รอดศรี เป็น
ผู้รับผิดชอบ ขออนุญาตท่านประธานสภาให้ท่านรองบุญเลิศ  รอดศรีเป็นผู้เสนอ
ญัตติครับ 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล    ขอเชิญรองบุญเลิศ  รอดศรี เสนอญัตติครับ 
ประธานสภาฯ 

 
นายบุญเลิศ  รอดศรี    กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม 
รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี  นายบุญเลิศ  รอดศรี ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพ ี
      ได้รับมอบหมายจากท่านนายกให้เสนอญัตติ  

 ข้าพเจ้าขอเสนอ ญัตติโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2565  จำนวน 10  โครงการ แผนงานเคหะและชุมชน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างโครงสร้างพื ้นฐาน งบลงทุน  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคงบประมาณ
ทั้งสิ้น 8,018,000.00 บาท (แปดล้านหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  รายละเอียด
ตามญัตติตามที่ได้แนบมาท้ายนี้ได้แก่ 
 1. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 12 ตัน  6 ล้อ  เครื่องยนต์
ดีเซล กำลังไม่ต่ำกว่า 240 แรงม้า แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน  ของเทศบาล
ตำบลพรุพี  อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 2. โครงการปรับปรุงถนน (งานวางท่อระบายน้ำ คสล.) บริเวณถนน
ที่ชำรุดภายในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ เทศบาลตำบลพรุพี  
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3. โครงการปรับปรุงบ่อบาดาล ระบบประปาหมู่บ้าน ซอยหนองใหญ่  
ของหมู่ที่ 1 บ้านตลาดพรุพี 

4. โครงการปรับปรุงบ่อบาดาล ระบบประปาหมู่บ้าน ซอยเกาะแก้ว  
ของหมู่ที่ 5 บ้านห้วยล่วง 

5. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายอ่าวเจริญ หมู่ที่ 4 บ้านคลองหิน
แท่น 

6. โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที ่ 2 บ้าน
ทุ่งทือ 
 7. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแซม
เปญขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร)ของหมู่ที่ 5  บ้านห้วยล่วง 

8. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแซม
เปญ   ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร) ของหมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแท่น 

     9. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านตลาดพรุพี 
 10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหินแท่น  
หมู่ที่ 4  บ้านคลองหินแท่น 

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี เพื่อพิจารณา 
ต่อไป 

       ญัตติของนายกเทศมนตรีตำบลพรุพ ี
      เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี 

สิ ่งที ่ส ่งมาด้วย  รายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ครั ้งที ่ 1 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ชุด 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติการพิจารณาอนุมัติ โครงการใช้จ่ายเงินสะสม  
ครั้งที่ 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 10 โครงการ งบประมาณ
ทั้งสิ้น 8,018,000.00 บาท  (แปดล้านหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยมีหลักการ
และเหตุผลดังต่อไปนี้ 

หลักการ 
 เทศบาลตำบลพรุพี ได้รับทราบปัญหาจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุ
พี และจากการได้รับแจ้งหนังสือร้องทุกข์จากราษฎรในพื้นที่  เกี ่ยวกับความ
เดือดร้อนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เทศบาลตำบลพรุพี  ดำเนินการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว ให้กับราษฎรในพื้นที ่ความรับผิดชอบ คณะ
ผู้บริหารเทศบาลตำบลพรุพี  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเทศบาลตำบลพรุพี  มีเงิน
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สะสมคงเหลือที่สามารถนำไปบริหารจัดการได้ ณ วันที่  31  มกราคม  2565  
จำนวน  9,190,258.58 บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองร้อยห้าสิบแปดบาท
ถ้วน) โดยการใช้จ่ายเงินสะสมในครั ้งนี ้ กองช่าง เทสบาลตำบลพรุพี ได้ตั้ง
งบประมาณรายจ่ายไว้ ทั้งสิ้น 8,018,000.00 บาท (แปดล้านหนึ่งหมื่นแปดพัน
บาทถ้วน) ซึ่งสามารถนำมาแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับราษฎรได้  เมื่อได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

      เหตุผล 
1. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก

ปริมาณขยะสะสม และมีกลิ่นเหม็น 
2. เพื่อให้การปฏิบัติราชการ งานกำจัดขยะ ของเทศบาลตำบลพรุพี 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม 
 3. เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเกี่ยวกับปัญหา
ขาดแคลนน้ำได้ดียิ่งขึ้น 
 4. เพื่อให้ราษฎรมีน้ำอุปโภค – บริโภค อย่างเพียงพอจากระบบประปา
หมู่บ้าน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. เพื่อให้ราษฎรมีระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้ได้ตลอดปี และเป็นไปอย่าง
ทั่วถึง  
 6. เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม ที่ใช้ได้ดี และมีความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 
 7. เพ่ือให้ราษฎรมีถนนใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด
ที่ดี และมีความคงทนถาวรยิ่งขึ้น 

       8. เพ่ือให้ราษฎรมีถนนภายในหมู่บ้าน ที่สามารถใช้การได้ดี 
 9. เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุเกี ่ยวกับการจราจรใน
พ้ืนที่ได ้
 ทั ้งนี ้ เพื ่อให้การปฏิบัติราชการส่วนท้องถิ ่น เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 89 

ในการนี้จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลพรุพี โดย
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 89 รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ 
 ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพีเพื่อพิจารณา
ต่อไปส่วนรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในเอกสารที่ได้จัดส่งให้กับเพื่อนสมาชิกแล้ว ถ้า
มีเรื่องอะไรที่สงสัยสอบถามก็สอบถามได้ครับ ขอบคุณครับ 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล    ในส่วนของรายละเอียดต่างๆ ท่านสมาชิกก็ได้ดูมาบางพอสมควรแล้วจะ 
ประธานสภาฯ เป็นแบบแปลนหรือโครงการต่างๆก็อยู่ในเล่มสีชมพูทั้งหมดแล้วไม่ทราบว่าท่าน

จะอภิปรายโครงการใดโครงการหนึ่งก็ได้ ขอเชิญคุณสุริยา  ประพันธ์ ครับ 
 
นายสุริยา  ประพันธ์    กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและเพื ่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภา เขตที่ 2    กระผมนายสุริยา ประพันธ์สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2  

กระผมขอซักถามเรื่องโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 12  ตัน  6 
ล้อ  กระผมอยากทราบว่าพื้นด้านล่างมันจะเป็นของสแตนเลสหรือไม่เพราะว่า
อาจจะมีขยะที่มีน้ำเปรี้ยวต่างๆ ที่กัดเซาะได้ เพื่อวันข้างหน้าตัวอย่าเราก็เห็น
มาแล้ว ผลที่ซ้อมออกมาอาจจะไม่คุ้มค่า กระผมอยากเรียนถาม ผอ.ศิริชัย บุญศรี 
ขอบคุณครับ 

นายวัชรินทร์   นาคกุล    ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายสมคิด    ดำฉวาง    กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี  นายสมคิด    ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

ขอคุณที่ได้ซักถามเพราะทุกคนก็ได้รับรู้ปัญหาเหมือนกันรถของเราที่
สร้างมา ประมาณ 4 ปี  กระผมคิดว่าอีก 10 ปี ข้างหน้าขยะมันต้องเพ่ิมกระผมก็
รอว่าแก้ไขเทศบัญญัติก่อนเพื่อเป็น 12 คิว ถ้าดูราคาแล้วค่อนข้างราคาสูง 1. ไม่
มีในกำหนดราคากลางเพราะกำหนดราคากลางมีแค่ 2 ล้าน แต่ของเรา 12 คิว 
และพื้นตัวถังสร้างจากสแตนเลสอย่างดีมีความหนาไม่น้อยว่า 4.5 มิลลิเมตร คือ
เป็นสแตนเลสทั้งหมดเลยครับ ขอชี้แจงในเบื้องต้นแค่นี้ก่อนครับ 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล    ไม่ทราบว่ามีเพ่ือนสมาชิกจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกไม่ครับกระผมเปิดให้ 
ประธานสภาฯ    อภิปรายทั้ง 10 โครงการ ที่เดียวเลยครับ ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
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นายสมคิด    ดำฉวาง    กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี  นายสมคิด    ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

ขอเพิ่มเติมสำหรับโครงการอื่น กระผมได้สำรวจแล้วโครงสร้างพื้นฐาน
ของเราก็มี 3 เรื่อง คือ ถนน น้ำ ไฟฟ้า เรื่องน้ำในงบประมาณส่วนนี้เราจะแน่น
แต่เรื่องน้ำ 65 % ซึ่งโครงการทั้งหมดจะเป็นเรื่องน้ำ หมู่ที่ 4 เราตั้งงบประมาณ
ไว้ขุดเจาะ แต่ในตรงนี้เราทำเรื่องขุดเจาะเพราะรองบประมาณนี้เพื่อไปก่อสร้าง
ถังก็ได้ทำประโยชน์ ครั้งแรกไปปรับปรุงแล้วกระผมก็ดีใจ น้ำที่ ผอ.กองช่างเอา
มาตั้งไว้วันแรกยังใส่สะอาดพอวันที่ 3-4 เริ่มขุ่นแล้ว รองวันชัย ตั้งฐานานุศักดิ์ ได้
ไปประชุมในเรื่องนี้กระผมได้ไปประชุมขอมาครั้งหนึ่งแล้ว เราขอขยายประปาหมู่ 
4 มันก็มีปัญหาแต่ว่าเราขยายแรงสูงๆ ขึ้นไป  และรอที่ขุดเจาะใหม่ก็ยังไม่มั่นใจ 
เพราะจะเป็นแร่เหล็กน้อย ตัวที่หน้าค่ายจะไม่มีเลย ส่วนที่ 2 ของหมู่ 2 เราได้ขุด
เจาะแล้วตอนนี้เราได้ตั้งเครื่องสูบแล้ว  เหตุที่ยังไม่กักขังเพราะถังก่อนที่ตั้งอยู่มัน
ไม่ใช่งบประมาณของเทศบาล เป็นงบประมาณของหน่วยงานอื่นๆ เพราะฉะนั้น
การที่จะทำลายนั้นเราจะต้องขออนุญาตจากเจ้าของงบประมาณที่เขาให้มา  
แผนการต่อไปจะเอาถัง 4 ตัวนั้นมาลงที่หมู่ 2 ต่อไปหมู่ 1 กับ หมู่ 5 มันจะมีรั้ว
อยู่ก็จะซ้อมใหม่อีกตัวที่หมู่ 5 ตอนล่างเราขุดเจาะไว้แล้วรอแต่ตั้งถังที่สำคัญคือ
หมู่ที่ 1 ท่อน้ำประปาที่จ่ายของหมู่ที่ 1 ถือว่าเป็นประปาตัวแรกของตำบลพรุพี
ของเราใช้มาตั้งแต่สมัยกำนันนิยม หนูศรีแก้ว เป็นนายกโดยตำแหน่ง ท่อจาก 2 
นิ้วเหลือประมาณไม่ถึง ครึ่งนิ้ว เราก็เลยเบียดท่อ และที่กันไว้หนึ่งล้านกว่าบาท
เพราะงบกลางของเรามีไม่มากสถานการโควิดต่อไปนี้ดูแล้วมันเริ ่มจะรุนแรง
ขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นเราก็กันไว้ หนึ่งล้านหนึ่งแสนกว่าบาท ถ้าหากว่าปลายปีไม่
มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น เราสามารถใช้เงินสะสมได้ เพื่อนสมาชิกดูว่ามันมีส่วน
ไหนที่จะเพิ่มเติมได้บาง และ ส่วนไหนที่ไม่ชอบมาพากลให้เพื่อนสมาชิกนำเสนอ
มา ขอบคุณครับ 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล    ไม่ทราบว่ามีเพ่ือนสมาชิกจะซักถามอีกหรือไม่ครับ ส่วนของกระผมใน 
ประธานสภาฯ    รายละเอียดของรถบรรทุกในรายละเอียดเขียนว่าตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อย 

กว่า 3 มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า 4.5  มิลลิเมตร ในรายละเอียดส่วนนี้ไม่
ทราบว่าขัดแย้งกับท่ีท่านนายกฯ ได้เสนอมาหรือไม่ ที่ว่าเป็นสแตนเลส กระผมขอ
รายละเอียดด้วยครับ 
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นายสมคิด    ดำฉวาง    กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี  นายสมคิด    ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

 ขอให้ดูรายละเอียดข้อ 11 ตู้ขยะมูลฝอย มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 
ลูกบาศก์เมตร  พื้นตัวถังสร้างจากสแตนเลสอย่างดีมีความหนาไม่น้อยกว่า 
4.5 มิลลิเมตร ให้ดูข้อ 11 ขอบคุณครับ 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล    ไม่ทราบว่ามีเพ่ือนสมาชิกจะอภิปรายโครงการอื่นอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ ผลจะขอมติจากที่ประชุมที่ละโครงการ ขอเชิญท่านเลขานุการฯ นับองค์ประชุม

ครับ 
 

นายพงศ์ศักดิ์  รักษาวงศ์    เร ียนท่านประธานสภาฯ ที ่เคารพ มีสมาชิกสภาอยู ่ในที ่ประชุม 
เลขานุการสภาฯ    จำนวน...10...ท่านครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ครับ 
 
นายวัชรินทร์  นาคกุล   1. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 12 ตัน  6 ล้อ  เครื่องยนต์ 
ประธานสภาฯ กำลังไม่ต่ำกว่า 240 แรงม้า แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ตั้งไว้ 3,600,000  

บาท 
 สมาชิกสภาท่านใด “เห็นชอบ”อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการ
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 12 ตัน  6 ล้อ  เครื่องยนต์ดีเซล กำลังไม่ต่ำกว่า 
240  แรงม้า แบบอัดท้าย จำนวน 1  คัน ตั้งไว้  3,600,000  บาท เสนอมา
ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 

- สมาชิกท่านใด“เห็นชอบ” โปรดยกมือครับ 
- สมาชิกท่านใด“ไม่เห็นชอบ“ โปรดยกมือครับ 
- สมาชิกท่านใด“งดออกเสียง “ โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม   มีสมาชิกสภาฯ  เห็นชอบ   10  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ     -     เสียง 
    งดออกเสียง 1   เสียง 
    ลา   1     เสียง (นายจรูญ  สวัสดิ์เมือง) 
 
นายวัชรินทร์  นาคกุล    เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ให้ความเห็นชอบด้วยมติ  เห็นชอบ  10  เสียง 

ประธานสภาตำบลพรุพี   ไม่เห็นชอบ   -    เสียงงดออกเสียง  1   เสียง ลา   1     เสียง 
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 2. โครงการปรับปรุงถนน (งานวางท่อระบายน้ำ คสล.) บริเวณถนน
ที่ชำรุดภายในเขตพื ้นที ่ความรับผิดชอบของ เทศบาลตำบลพรุพี ตั ้งไว้  
115,000  บาท 
 
 สมาชิกสภาท่านใด “เห็นชอบ”อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการ
ปรับปรุงถนน (งานวางท่อระบายน้ำ คสล.) บริเวณถนนที่ชำรุดภายในเขต
พื้นที่ความรับผิดชอบของ เทศบาลตำบลพรุพีตั้งไว้  115,000  บาท เสนอมา
ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ  

- สมาชิกท่านใด“เห็นชอบ” โปรดยกมือครับ 
- สมาชิกท่านใด“ไม่เห็นชอบ“ โปรดยกมือครับ 
- สมาชิกท่านใด“งดออกเสียง “ โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม   มีสมาชิกสภาฯ  เห็นชอบ   9  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ     -     เสียง 
    งดออกเสียง  2   เสียง 
    ลา   1     เสียง (นายจรูญ  สวัสดิ์เมือง) 
 
นายวัชรินทร์  นาคกุล    เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ให้ความเห็นชอบด้วยมติ  เห็นชอบ  9  เสียง 

ประธานสภาตำบลพรุพี   ไม่เห็นชอบ   -    เสียงงดออกเสียง  2   เสียง ลา   1     เสียง 
 

3. โครงการปรับปรุงบ่อบาดาล ระบบประปาหมู่บ้าน ซอยหนองใหญ่  
ของหมู่ที่ 1 บ้านตลาดพรุพีตั้งไว้  78,000  บาท 

 

 สมาชิกสภาท่านใด “เห็นชอบ”อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการ
ปรับปรุงบ่อบาดาล ระบบประปาหมู่บ้าน ซอยหนองใหญ่  ของหมู่ที่ 1 บ้าน
ตลาดพรุพีตั้งไว้  78,000  บาทเสนอมาขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 

- สมาชิกท่านใด“เห็นชอบ” โปรดยกมือครับ 
- สมาชิกท่านใด“ไม่เห็นชอบ“ โปรดยกมือครับ 
- สมาชิกท่านใด“งดออกเสียง “ โปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม   มีสมาชิกสภาฯ  เห็นชอบ   10  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ     -     เสียง 
    งดออกเสียง  1   เสียง 
    ลา   1     เสียง (นายจรูญ  สวัสดิ์เมือง) 
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นายวัชรินทร์  นาคกุล    เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ให้ความเห็นชอบด้วยมติ  เห็นชอบ  10  เสียง 

ประธานสภาตำบลพรุพี   ไม่เห็นชอบ   -    เสียงงดออกเสียง  1   เสียง ลา   1     เสียง 
 
4. โครงการปรับปรุงบ่อบาดาล ระบบประปาหมู่บ้าน ซอยเกาะแก้ว  

ของหมู่ที่ 5 บ้านห้วยล่วงตั้งไว้  77,000  บาท 
 

 สมาชิกสภาท่านใด “เห็นชอบ”อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการ
ปรับปรุงบ่อบาดาล ระบบประปาหมู่บ้าน ซอยเกาะแก้ว  ของหมู่ที่ 5 บ้าน
ห้วยล่วงตั้งไว้  77,000  บาทเสนอมาขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 

- สมาชิกท่านใด“เห็นชอบ” โปรดยกมือครับ 
- สมาชิกท่านใด“ไม่เห็นชอบ“ โปรดยกมือครับ 
- สมาชิกท่านใด“งดออกเสียง “ โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม   มีสมาชิกสภาฯ  เห็นชอบ   10  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ     -     เสียง 
    งดออกเสียง  1   เสียง 
    ลา   1     เสียง (นายจรูญ  สวัสดิ์เมือง) 
 
นายวัชรินทร์  นาคกุล    เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ให้ความเห็นชอบด้วยมติ  เห็นชอบ  10  เสียง 

ประธานสภาตำบลพรุพี   ไม่เห็นชอบ   -    เสียงงดออกเสียง  1   เสียง ลา   1     เสียง 
 
5. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายอ่าวเจริญ หมู่ที่ 4 บ้านคลองหิน

แท่นตั้งไว้  200,000  บาท 
 
สมาชิกสภาท่านใด “เห็นชอบ”อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการ

ปรับปรุงถนนลูกรัง สายอ่าวเจริญ หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแท่นตั้งไว้  200,000  
บาทเสนอมาขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 

- สมาชิกท่านใด“เห็นชอบ” โปรดยกมือครับ 
- สมาชิกท่านใด“ไม่เห็นชอบ“ โปรดยกมือครับ 
- สมาชิกท่านใด“งดออกเสียง “ โปรดยกมือครับ 
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มติที่ประชุม   มีสมาชิกสภาฯ  เห็นชอบ   10  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ     -     เสียง 
    งดออกเสียง  1   เสียง 
    ลา   1     เสียง (นายจรูญ  สวัสดิ์เมือง) 
 
นายวัชรินทร์  นาคกุล    เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ให้ความเห็นชอบด้วยมติ  เห็นชอบ  10  เสียง 

ประธานสภาตำบลพรุพี   ไม่เห็นชอบ   -    เสียงงดออกเสียง  1   เสียง ลา   1     เสียง 
 
6. โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที ่ 2 บ้าน

ทุ่งทือตั้งไว้  125,000  บาท 
 
สมาชิกสภาท่านใด “เห็นชอบ”อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการ

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งทือตั้งไว้  125,000  
บาทเสนอมาขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 

- สมาชิกท่านใด“เห็นชอบ” โปรดยกมือครับ 
- สมาชิกท่านใด“ไม่เห็นชอบ“ โปรดยกมือครับ 
- สมาชิกท่านใด“งดออกเสียง “ โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม   มีสมาชิกสภาฯ  เห็นชอบ   10  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ     -     เสียง 
    งดออกเสียง  1   เสียง 
    ลา   1     เสียง (นายจรูญ  สวัสดิ์เมือง) 
 
นายวัชรินทร์  นาคกุล    เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ให้ความเห็นชอบด้วยมติ  เห็นชอบ  10  เสียง 

ประธานสภาตำบลพรุพี   ไม่เห็นชอบ   -    เสียงงดออกเสียง  1   เสียง ลา   1     เสียง 
 

 7. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแซม
เปญขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร)ของหมู ่ที ่ 5  บ้านห้วยล่วง ตั ้งไว้  
1,005,000  บาท 
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สมาชิกสภาท่านใด “เห็นชอบ”อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการ
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแซมเปญขนาดความจุ 20 
ลูกบาศก์เมตร)ของหมู่ที่ 5  บ้านห้วยล่วงตั้งไว้  1,005,000  บาทเสนอมาขอ
ได้โปรดยกมือขึ้นครับ 

- สมาชิกท่านใด“เห็นชอบ” โปรดยกมือครับ 
- สมาชิกท่านใด“ไม่เห็นชอบ“ โปรดยกมือครับ 
- สมาชิกท่านใด“งดออกเสียง “ โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม   มีสมาชิกสภาฯ  เห็นชอบ   10  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ     -     เสียง 
    งดออกเสียง  1   เสียง 
    ลา   1     เสียง (นายจรูญ  สวัสดิ์เมือง) 
 
นายวัชรินทร์  นาคกุล    เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ให้ความเห็นชอบด้วยมติ  เห็นชอบ  10  เสียง 

ประธานสภาตำบลพรุพี   ไม่เห็นชอบ   -    เสียงงดออกเสียง  1   เสียง ลา   1     เสียง 
 

8. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแซม
เปญ   ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร) ของหมู่ที่ ๔ บ้านคลองหินแท่นตั้งไว้  
720,000 บาท 

 
สมาชิกสภาท่านใด “เห็นชอบ”อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแซมเปญ   ขนาดความจุ 
20 ลูกบาศก์เมตร)ของหมู่ที่ 4  บ้านคลองหินแท่นตั้งไว้  720,000  บาทเสนอ
มาขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 

- สมาชิกท่านใด“เห็นชอบ” โปรดยกมือครับ 
- สมาชิกท่านใด“ไม่เห็นชอบ“ โปรดยกมือครับ 
- สมาชิกท่านใด“งดออกเสียง “ โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม   มีสมาชิกสภาฯ  เห็นชอบ   10  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ     -     เสียง 
    งดออกเสียง  1   เสียง 
    ลา   1     เสียง (นายจรูญ  สวัสดิ์เมือง) 
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นายวัชรินทร์  นาคกุล    เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ให้ความเห็นชอบด้วยมติ  เห็นชอบ  10  เสียง 

ประธานสภาตำบลพรุพี   ไม่เห็นชอบ   -    เสียงงดออกเสียง  1   เสียง ลา   1     เสียง 
 

9. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่ 1 บ้านตลาดพรุพี
1,605,000  บาท 

 

สมาชิกสภาท่านใด “เห็นชอบ”อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการ
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านตลาดพรุพีตั้งไว้  1,605,000  บาท
เสนอมาขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 

- สมาชิกท่านใด“เห็นชอบ” โปรดยกมือครับ 
- สมาชิกท่านใด“ไม่เห็นชอบ“ โปรดยกมือครับ 
- สมาชิกท่านใด“งดออกเสียง “ โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม   มีสมาชิกสภาฯ  เห็นชอบ   10  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ     -     เสียง 
    งดออกเสียง  1   เสียง 
    ลา   1     เสียง (นายจรูญ  สวัสดิ์เมือง) 
นายวัชรินทร์  นาคกุล    เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ให้ความเห็นชอบด้วยมติ  เห็นชอบ  10  เสียง 

ประธานสภาตำบลพรุพี   ไม่เห็นชอบ   -    เสียงงดออกเสียง  1   เสียง ลา   1     เสียง 
 

 10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหินแท่น  
หมู่ที่ 4  บ้านคลองหินแท่น ตั้งไว้  493,000  บาท 
 

สมาชิกสภาท่านใด “เห็นชอบ”อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหินแท่น หมู่ที่ 4  บ้านคลองหิน
แท่น  ตั้งไว้  493,000  บาทเสนอมาขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 

- สมาชิกท่านใด“เห็นชอบ” โปรดยกมือครับ 
- สมาชิกท่านใด“ไม่เห็นชอบ“ โปรดยกมือครับ 
- สมาชิกท่านใด“งดออกเสียง “ โปรดยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาฯ  เห็นชอบ   10  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ     -     เสียง 
    งดออกเสียง  1   เสียง 
    ลา   1     เสียง (นายจรูญ  สวัสดิ์เมือง) 
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นายวัชรินทร์  นาคกุล    เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ให้ความเห็นชอบด้วยมติ  เห็นชอบ  10  เสียง 

ประธานสภาตำบลพรุพี   ไม่เห็นชอบ   -    เสียงงดออกเสียง  1   เสียง ลา   1    เสียง 
     

 เป็นอันว่าสภาแห่งนี ้ก ็ ได้ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 10 
โครงการ ก็ถือว่าต่อไปจะได้แก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อน ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6  ข้อ 6.5 
 

6.5 ขออน ุม ัต ิ โอนงบประมาณรายจ ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565  จำนวน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล    ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบ/ข้อกฎหมายส่วนที่เกี่ยวข้อง  
ประธานสภาฯ 
 
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์     เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ    กระผมนายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์ เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงระเบียบ  
      ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณใน
งบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   
 

นายวัชรินทร์   นาคกุล    ขอเชิญผู้เสนอญัตติครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสมคิด    ดำฉวาง    กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี  นายสมคิด    ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

 สำหรับญัตติน ี ้ขออนุญาตท่านประธานสภามอบให้รองวันช ัย   
ตั้งฐานานุศักดิ์  เป็นผู้รับผิดชอบครับ 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล    ขอเชิญท่านรองวันชัย  ตั้งฐานานุศักดิ์ เสนอญัตติครับ 
ประธานสภาฯ 
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นายวันชัย  ตั้งฐานานุศักดิ์   กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม 
รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี  นายวันชัย  ตั้งฐานานุศักดิ์ ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพ ี

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
 อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณในงบ
ลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   
 สำนักปลัดเทศบาลตำบลพรุพีจึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 

โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบบุคลากร หมวด

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น  ตั้งไว้  2,358,300.-บาท  

      งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ           1,850,930.00.- บาท 
     โอนลด           60,000.00.- บาท 
     งบประมาณหลังโอน คงเหลือ   1,790,930.00.- บาท 
 
     โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์  
งบลงทุน  ประเภท  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ตั้งไว้       00.00 บาท 

งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ                          00.00.- บาท 
     โอนเพิ่ม                      60,000.00- บาท  
     งบประมาณหลังโอน คงเหลือ                        60,000.00.- บาท  

 
     โอนลด 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้  603,540.-บาท  

     งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ                514,060.00.- บาท 
     โอนลด           60,000.00.- บาท 
     งบประมาณหลังโอน คงเหลือ      454,060.00.- บาท 
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     โอนเพิ่ม 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์  
งบลงทุน  ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ตั้งไว้60,000.00 บาท 

งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ                  60,000.00.- บาท 
     โอนเพิ่ม                     60,000.00- บาท  
     งบประมาณหลังโอน คงเหลือ                      120,000.00.- บาท 

 
 ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพีเพื่อพิจารณา
ต่อไป 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล    ไม่ทราบว่ามีเพ่ือนสมาชิกท่านใดจะอภิปรายซักถามหรือไม่ ขอเชิญนะ 
ประธานสภาฯ ครับ ถ้าไม่มีจะขอมติจากที่ประชุมครับขอเชิญท่านเลขานุการฯ นับองค์ประชุม

ครับ 
นายพงศ์ศักดิ์  รักษาวงศ์   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม 
เลขานุการสภาฯ  จำนวน...10...ท่าน ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ครับ 
 
นายวัชรินทร์  นาคกุล          สมาชิกสภาท่านใด“เห็นชอบ”ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี   งบประมาณ พ.ศ. 2565  จำนวน 120,000 บาท  โปรดยกมือขึ้นครับ 
 
มติที่ประชุม   มีสมาชิกสภาฯ  ยกมือเห็นชอบ  10  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 
    งดออกเสียง  1  เสียง 
    ลา    1    เสียง  (นายจรูญ  สวัสดิ์เมือง)  
      
นายวัชรินทร์  นาคกุล   เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้มีมติ “เห็นชอบ”ขออนุมัติโอน 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี   งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  จำนวน 120,000 บาท  

ด ้วยคะแนนเส ียง เห ็นชอบ   10  เส ี ยง  ไม ่ เห ็นชอบ   -    เ ส ี ย ง   
งดออกเสียง  1  เสียง 

 
   ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6  ข้อ 6.6 
 



29 

 

6.6  เพื่อพิจารณาประกาศเทศบาลตำบลพรุพี  เรื่อง มาตราการงด
ค่าธรรมเนียมจากการใช้น้ำประปาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน
จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบ/ข้อกฎหมายส่วนที่เกี่ยวข้อง  
ประธานสภาฯ 
 
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์    เร ียนท ่านประธานสภา ท ่านสมาช ิกสภา และคณะผ ู ้บร ิหารท ุกท ่ าน  
เลขานุการสภาฯ   กระผมนายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์ เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงระเบียบ  

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
ตามข้อ 32  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพรุพี  เรื ่อง การดำเนินกิจการประปา

เทศบาลตำบลพรุพี พ.ศ. 2560 
 
นายวัชรินทร์   นาคกุล    ขอเชิญผู้เสนอญัตติครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายสมคิด    ดำฉวาง   กราบเร ียนท่านประธานสภาและสมาช ิกผ ู ้ทรงเก ียรต ิท ี ่ เคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี นายสมคิด    ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

 ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื ่อง พิจารณาประกาศเทศบาลตำบลพรุพี  เรื ่อง 
มาตรการงดค่าธรรมเนียมจากการใช้น้ำประปาเพื ่อบรรเทาความเดือดร้ อนแก่
ประชาชนจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา  2019  ตามข้อ 32 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพรุพี  เรื่อง การดำเนินการประปาเทศบาลตำบลพรุพี พ.ศ. 
2560  ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื ่อง การงดค่าน้ำประปาเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนแก่ประชาชนที่เกิดจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคง
ระบาดอย่างรุนแรงและส่งผลกระทบต่อประชาชนทำให้ขาดรายได้ และได้รับความ
เดือดร้อนจากปัญหาเศรษฐกิจ เทศบาลตำบลพรุพีเห็นสมควรบรรเทาความเดือดร้อน
ดังกล่าวจึงงดค่าน้ำประปา สำหรับผู้ใช้น้ำประปาทุกราย  ทุกหน่วยตั้งแต่หน่วยแรก
ถึงหน่วยสุดท้าย เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่รอบใบเสร็จเดือนกุมภาพันธ์  2565 
ถึงเดือน เมษายน 2565  
 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 84 เตรส และตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง การดำเนินการประปา
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เทศบาลตำบลพรุพี พ.ศ. 2560 ข้อ 32 ประกอบมติในการประชุมสภา......................
เห็นชอบให้นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี  งดค่าน้ำประปา ระยะเวลา 3 เดือน ดังนี้
(1.)รอบใบเสร็จรับเงิน เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (2.) รอบใบเสร็จรับเงิน เดือน มีนาคม  
2565 (3.) รอบใบเสร็จรับเงิน เดือน เมษายน  2564  ประกาศ ณ วันที่ ................. 
เดือน ....... พ.ศ. ........... 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล   สำหรับเรื่องนี้กระผมขอติท่านนายกฯ สักนิด ท่านอ้างถึงเทศบัญญัติ การใช้ 
ประธานสภาฯ น้ำประปา พ.ศ. 2560 ข้อ 32 แต่ว่าท่านไม่ได้แนบเอกสาร ข้อ  32 ให้กับสมาชิกได้มาใช้

ในการพิจารณาว่ามีรายละเอียดอย่างไรบางเพ่ือสภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบได้ถูก ขอ
เชิญท่านนายกครับ 

 
นายสมคิด    ดำฉวาง   กราบเร ียนท่านประธานสภาและสมาช ิกผ ู ้ทรงเก ียรต ิท ี ่ เคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี นายสมคิด    ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 
   กระผมขอรับผิดในข้อบกพร่องใน ข้อ 32 ในเทศบัญญัติของเราสมาชิกใหม่บาง

ท่านยังไม่ได้ แต่ข้อ 32 นั้นเป็นการให้อำนาจของท่านนายกฯ ในการดำเนินการ ข้อ 32 
กระผมขออนุญาตแจ้งนะครับ การประปาเทศบาลตำบลพรุพี เกิดความเห็นชอบของสภา
เทศบาลตำบลพรุพี อาจเปลี่ยนแปลงอัตรา ค่าน้ำประปา ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
จากอัตราที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ โดยคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจและต้นทุนในการผลิต
และให้ประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราว นี่คือข้อ 32 จากเดิมเราได้ดำเนินการไปครั้งหนึ่ง 
และได้ส่งเรื่องไปอำเภอบ้านนาสาร ทางอำเภอได้บอกว่าการที่เราได้ออกเทศบัญญัติขึ้นมา
เพราะเราได้เห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านมอบให้รองปลัดซึ่งรักษาการปลัดได้ศึกษาว่า
เราสามารถทำได้หรือไม่ ท่านรองปลัดก็ได้สอบถามไปยังกรม และกรมบอกว่าทำได้ให้ออก
เทศบัญญัติ บังเอิญว่าเราได้ออกเทศบัญญัติตัวนี้ไปแล้วเท่ากับว่าเป็นการออกเทศบัญญัติ
เป็นการซ้ำซ้อน พอซ้ำซ้อนจะต้องขอยกเลิก ที่ได้ส่งไปที่สภาได้อนุมัติครั้งนั้นต้องยกเลิก  
พอยกเลิกกระผมก็ขอเปิดสมัยวิสามัญ พอเปิดวิสามัญกระผมดูแล้วว่าการดำเนินการมัน
ซับซ้อน กระผมก็เลยให้ตกไปโดยปริยายในเทศบัญญัติที่เราได้จัดส่งไปนั้น และ ครั้งนี้
เสนอเข้ามาเพ่ือประกาศ ขอชี้แจงเพียงนี้ครับ 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล   สำหรับเรื่องนี้ผู้บริหารได้เสนอร่างให้กับสภาเมื่อครั้งก่อนสมัยที่ 4 และสภาได้ 
ประธานสภาฯ อนุมัติไปแต่ก่อนประกาศใช้ต้องส่งเรื่องให้ผู้กำกับดูแลของเทศบาลนายอำเภอหรือผู้ว่าได้

รับรู้และได้ประกาศใช้ แต่ทางอำเภอก็ได้ติและให้เอากลับมาให้สมาชิกสภาได้ทบทวนใหม่
เพราะติดอยู่เรื่องเทศบัญญัติเดิมที่มีอยู่แล้ว กระผมขอเสริมของท่านนายกฯ นิดเพื่อให้
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เพื่อนสมาชิกได้ตัดสินใจได้ง่าย ใน ข้อ 32 เรื่องเทศบัญญัติเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง การ
ดำเนินการกิจการประปาเทศบาลตำบลพรุพี พ.ศ. 2560 เกิดความเห็นชอบของสภา
เทศบาลตำบลพรุพี อาจเปลี่ยนแปลงอัตรา ค่าน้ำประปา ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
จากอัตราที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ โดยคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจและต้นทุนในการผลิต
และให้ประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป ดังนั้น การให้งดค่าธรรมเนียมน้ำประปา การ
เปลี่ยนแปลงอัตรา ค่าน้ำประปา และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามบัญชีแนบท้ายเทศบัญญัติของ
ตำบลพรุพี เรื ่อง การดำเนินการกิจการประปาเทศบาลตำบลพรุพี  พ.ศ. 2560 จึงเป็น
อำนาจของประปาเทศบาลตำบลพรุพี โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลพรุพี ใน
การดำเนินการเปลี่ยนแปลงค่าน้ำประปา ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่จำเป็นต้อง
ออกเทศบัญญัติฉบับใหม่ ครั้งก่อนที่ทางสภาได้อนุมัติไปทางอำเภอได้ตีกลับมาให้สภาได้
ทบทวนใหม่และสภาได้ส่งกลับให้นายกฯ และนายกไม่เสนอต่อสภาใหม่ก็ถือว่าตกไปครับ 
และเป็นอำนาจของนายกได้เสนอขึ้นมาใหม่ให้นายกทำมาเพ่ือเสนอต่อสภาเพ่ือประกาศใช้
ในข้อ 32 ไม่ทราบว่ามีเพื่อนสมาชิกท่านใดติดใจมีข้อซักถามหรือไม่ ขอเชิญเลขานุการ
สภาฯครับ  

 
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์    เร ียนท ่านประธานสภา ท ่านสมาช ิกสภา และคณะผ ู ้บร ิหารท ุกท ่ าน  
เลขานุการสภาฯ   กระผมนายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์ เลขานุการสภาฯ  
   กระผมในฐานะเลขานุการสภาฯ ขอชี ้แจงตามระเบียบเทศบัญญัติการใช้

น้ำประปา ข้อ 32 ผู้บริหารต้องเสนอญัตติ เพื่อขอลดหรือยกเลิกเก็บค่าน้ำประปาเพ่ือ
เสนอสภาฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อสภาฯ ให้ความเห็นชอบแล้วจึง จัดทำ
ประกาศเพื่อบังคับใช้ต่อไป  แต่ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงสถานะการเงิน การคลังของการประปา
ด้วย ตามระเบียบข้อ 32  ขอบคุณครับ 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอเชิญคุณธีรพล  ดำฉวาง ครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นายธีรพล  ดำฉวาง   กราบเร ียนท ่านประธานสภาท ี ่ เคารพและเพ ื ่อนสมาช ิกผ ู ้ทรงเก ียรติ   
สมาชิกสภา เขตที่ 1   กระผมนายธีรพล  ดำฉวาง  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1  

 กระผมนำเสนอต่อสภาเรื่องการได้สิทธิประโยชน์แบบไม่ทั่วถึงจากการลดปัญหา
จากการค่าใช้จ่ายเนื่องจากโรคโควิด 19  เราสามารถช่วยเหลือได้แค่ 6 หมู่เท่านั้นเองครับ 
ที่เหลือหมู่ 7  ค่าน้ำเป็นการดูแลของหมู่บ้านเองเขาก็ยังเก็บอยู่ครับ กระผมได้สอบถาม
มาแล้วถ้าได้สิทธิ์ประโยชน์ไม่ท่านเทียมกัน และเท่ากับเป็นการเอาเปรียบ กระผมคิดว่าถ้า
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ไม่เป็นการเอาเปรียบ ทำไมถึงไม่งดค่าเก็บขยะให้ชาวบ้านเพราะเทศบาลสามารถทำได้ 
และได้รับสิทธิ์ที่ไม่เอาเปรียบอยากจะแก้ปัญหาเรื่องโรคโควิด 19  กระผมว่าสมควรงด
เก็บค่าขยะให้กับชาวบ้านประชาชนหมู่ 7 ควรหรือไม่ควรโปรดช่วยกันพิจารณาด้วยครับ 
ขอบคุณครับ 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล   ไม่ทราบว่ามีเพ่ือนสมาชิกท่านอ่ืนมีข้ออภิปรายซักถามอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญคุณ 
ประธานสภาฯ สุริยา  ประพันธ์ ครับ 
 
นายสุริยา  ประพันธ์   กราบเร ียนท ่านประธานสภาท ี ่ เคารพและเพ ื ่อนสมาช ิกผ ู ้ทรงเก ียรติ   
สมาชิกสภาฯ เขต 2   กระผมนายสุริยา ประพันธ์สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2  
   อย่างที่ท่านนายกเสนอในเรื่องการงดการจ่ายค่าน้ำประปานำเสนอเพื่อให้เป็น

แนวทางเป็นแนวคิดแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ในข้อที่ 32 อำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร ถ้าตาม
ความเหมาะสม 1. ในการงดใช้น้ำประปาให้คำนวณถึงพี่น้องประชาชนและให้คำนวณถึง
ผู้ประกอบการในเขตพ้ืนที่ตำบลพรุพี ยกตัวอย่างเช่น ถ้าพ่ีน้องประชาชนใช้ 10 หน่วย 20 
หน่วยก็แล้วแต่ แต่ถ้าผู้ประกอบการใช้ 100 หน่วย 50 หน่วย หรือ 70 หน่วย กระผมเพียง
นำเสนอให้เป็นแนวทางว่าอยากให้ผู้ประกอบการใช้แบบใช้สิทธิ์เท่ากับพ่ีน้องประชาชนแต่
ท่านเป็นผู้ประกอบการ ในผู้ประกอบการเหล่านี้ ถ้าถามว่ามีความเดือดร้อนไม่มีความ
เดือดร้อนแต่เขามีธุรกิจประกอบการ กระผมตั้งข้อสั่งเกตุว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรที่จะให้พ่ี
น้องประชาชนเรื่องไม่เก็บค่าน้ำประปา ส่วนที่ 2 น่าจะกำหนดของผู้ประกอบการอย่างที่
กระผมกล่าวไปเมื่อกี้ว่าถ้าคุณใช้เกิน 70 หน่วยคุณต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วครับ  ในส่วนของ
น้ำหมู่ที ่ 7 ที่จัดเก็บกันเองบริหารกันเอง ในส่วนของเขตที่ 1 บางส่วนก็ใช้น้ำประปา 
ขอขอบคุณ  คุณธีรพล ดำฉวาง ที่ท่านหวังดีในเรื่องน้ำประปาแต่ให้ไปงดค่าขยะ ขอบคุณ
ครับ 

 
นายสมคิด    ดำฉวาง   กราบเร ียนท่านประธานสภาและสมาช ิกผ ู ้ทรงเก ียรต ิท ี ่ เคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี นายสมคิด  ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 
   ต้องขอบคุณ ท่านสุริยา  ประพันธ์  คำว่าผู้ประกอบการโรงงานต่างๆ ส่วนหนึ่งคือ

การบริโภคในครัวเรือนเพราะติดตั้งมาตรเฉพาะไม่ได้รวมกัน เราจะติดตั้งเฉพาะรายๆ ใน
การยกเลิกนั้นเรายกเลิกไม่ใช่ผู้ประกอบการ คือ ผู้อุปโภคบริโภคคือชาวบ้าน ส่วนมากคือ
โรงงานทุกโรงงานเขาแยกมาตรแต่ละครัวเรือนอยู่ แต่โรงงานต่างๆ ใช้น้ำไม่มาก ถ้าหากว่า 
20 ครัวใช้มาตรตัวเดียวกันนั้นคือมากจริงๆ การบริโภคอุปโภคเท่านั้นแต่ผู้ประกอบการเรา
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ไม่ได้งดผู้ประกอบการของเราสามสีรายแต่ใช้น้ำมากกว่าชาวบ้านธรรมดาอยู่นิดหน่อย
กระผมว่าเล็กๆ น้อย ท่านอย่าไปคิด ขอบคุณครับ 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอเชิญคุณสุริยา  ประพันธ์ ครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นายสุริยา  ประพันธ์   กราบเร ียนท ่านประธานสภาท ี ่ เคารพและเพ ื ่อนสมาช ิกผ ู ้ทรงเก ียรติ   
สมาชิกสภาฯ เขต 2   กระผมนายสุริยา ประพันธ์สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2  
   ท่านนายกต้องตอบคุณธีรพลก่อน ในเรื่องที่คุณธีรพล  ดำฉวาง ที่ท่านได้หวังดีกับ

หมู ่ที่  7  ในหมู ่ท ี ่  7 เร ื ่องน้ำที ่ เขาบร ิหารกันเองแต่น ่าจะงดเร ื ่องขยะแทนได ้ไม่  
ตอบคุณธีรพล  ดำฉวาง ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอเชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นายสมคิด    ดำฉวาง   กราบเร ียนท่านประธานสภาและสมาช ิกผ ู ้ทรงเก ียรต ิท ี ่ เคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี นายสมคิด    ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 
   สำหรับเรื่องนี้ ต้องให้สภาพิจารณาว่าเราจะงดทั้งค่าน้ำหรือค่าขยะได้ไม่ หรือว่า

งดแต่ค่าน้ำอยู่ท่ีสภา  เรื่องน้ำกับเรื่องขยะมันคนละเรื่องหมู่บ้านอาจจะเก็บไม่เก็บก็แล้วแต่ 
แต่ของเทศบาลทำไมเราไม่ได้มีส่วนร่วมเลยในส่วนนี้อยู่ที ่สมาชิกว่าจะตัดสินใจอย่างไร 
เรื่องเทศบัญญัติขยะของเรากำลังร่างอยู่ครับ ขอบคุณครับ 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกไม่ครับถ้าไม่มีจะขอมติจากท่ีประชุมครับขอเชิญท่าน 
ประธานสภาฯ เลขานุการฯ นับองค์ประชุมครับ 

 
นายพงศ์ศักดิ์  รักษาวงศ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมจำนวน...10... 
เลขานุการสภาฯ ท่าน  ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ครับ 
    
นายวัชรินทร์  นาคกุล  สมาชิกสภาท่านใด“เห็นชอบ”ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี เรื่อง มาตรการงด 
ประธานสภาฯ ค่าธรรมเนียมจากการใช้น้ำประปาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจากปัญหา

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โปรดยกมือขึ้นครับ 
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มติที่ประชุม   มีสมาชิกสภาฯ  ยกมือเห็นชอบ  10  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 
    งดออกเสียง  1  เสียง 
    ลา    1    เสียง  (นายจรูญ  สวัสดิ์เมือง)  
      
นายวัชรินทร์  นาคกุล  เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้มีมติ “เห็นชอบ”ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี  
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี   เรื่อง มาตรการงดค่าธรรมเนียมจากการใช้น้ำประปาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่

ประชาชนจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยคะแนน
เสียงเห็นชอบ  10 เสียง ไม่เห็นชอบ   -   เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

 
พักการประชุมรับประทานอาหารเที่ยง  12.30 น. แล้วเข้าประชุมต่อเวลา  13.00 น. ครับ 
 
นายวัชรินทร์  นาคกุล  เมื่อที่ประชุมพร้อมกระผมทำการประชุมต่อในระเบียบวาระท่ี 6 ข้อ 6.7 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี     

6.7  เพื่อขอให้พิจารณาการใช้พื้นที่ป่าไม้เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
 

นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบ/ข้อกฎหมายส่วนที่เกี่ยวข้อง  
ประธานสภาฯ 
 
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์    เร ียนท ่านประธานสภา ท ่านสมาช ิกสภา และคณะผ ู ้บร ิหารท ุกท ่ าน  
เลขานุการสภาฯ   กระผมนายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์ เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงระเบียบ  

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
อาศัยตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวน

แห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าทำ
ประโยชน์หรืออยู ่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2563  ข้อ 14 เอกสารที ่ใช้
ประกอบการขออนุญาต  ค  กรณีนิติบุคคล  (8) เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอเชิญผู้เสนอญัตติครับ  
ประธานสภาฯ 
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นายสมคิด    ดำฉวาง   กราบเร ียนท่านประธานสภาและสมาช ิกผ ู ้ทรงเก ียรต ิท ี ่ เคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี นายสมคิด    ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

  สำหรับญัตตินี้ขออนุญาตท่านประธานสภามอบให้รองวันชัย ตั้งฐานานุศักดิ์
เป็นผู้รับผิดชอบครับ 
 

นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอเชิญท่านรองวันชัย  ตั้งฐานานุศักดิ์ เสนอญัตติครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายวันชัย  ตั้งฐานานุศักดิ์  กราบเร ียนท่านประธานสภาและสมาช ิกผ ู ้ทรงเก ียรต ิท ี ่ เคารพ กระผม  
รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี นายวันชัย  ตั้งฐานานุศักดิ์ ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพ ี
 
     ข้าพเจ้าขอเสนอ  เรื่อง  ขอให้พิจารณาการใช้พื้นที่ป่าไม้เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยว  

อาศัยตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่
อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2563  ข้อ 14 เอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุญาต  ค  
กรณีนิติบุคคล  (8) เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีป่านั้นตั้งอยู่    

     กองการศึกษา 
     ข้อเท็จจริง     

 ด้วย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนหมู่บ้านประวัติศาสตร์บ้านช่องช้าง  
ได้แจ้งผลการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนและแนวทางการท่องเที่ยวโดยชุมชม  
ซึ่งมติที่ประชุมมีความเห็นชอบร่วมกันในการดำเนินแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในบริเวณ
พ้ืนที่หมู่บ้านช่องช้าง  ในการสร้างหอคอยและการสร้างค่ายจำลอง  508 ณ  บริเวณพ้ืนที่
ป่าสงวน  ทั้งหมด  4  แปลง  ประกอบด้วย 

1) พ้ืนที่โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา แปลงที่ 2 หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง  จำนวนเนื้อที่
ใช้ดำเนินโครงการประมาณ  9  ไร่  ใช้พื้นที่สร้างโครงการก่อสร้างค่าย 508 ศูนย์เรียนรู้
การบริหารจัดการน้ำภูเขาต้นแบบ จุดชมวิวและทำนาขั้นบันใด  

2) พ้ืนที่ป่าสงวน ของนายสุเทพ  ฤทธิ์รงค์ ครอบครองปลูกยางพารา จำนวนเนื้อ
ที่ประมาณ 2 ไร่  ปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นจุดชมวิว 

3) พ้ืนที่ป่าสงวน คลองน้ำเฒ่า หมู่ที่ 7 พ้ืนที่นายสมรักษ์  สุวรรณยศ  ครอบครอง
ปลูกยางพารา จำนวนเนื้อที่ประมาณ  2  ไร่  ปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นจุดชมวิว 
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4) พื้นที่ป่าสงวน ที่กันเป็นที่สาธารณะประจำหมู่บ้าน ไม่ได้ขึ้นทะเบียนติดกีบ
ที่ดินของนายสุรัฐ  สวนจันทร์  หมู่ที ่ 7 ตำบลพรุพี  จำนวนเนื้อที่ประมาณ  10  ไร่  
ปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นจุดชมวิว 

ในการนี้ เพ่ือให้การดำเนินการแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในบริเวณพ้ืนที่หมู่บ้าน
ช่องช้าง ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนหมู่บ้านประวัติศาสตร์บ้านช่องช้าง  
ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าทำ
ประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2563  จึงเห็นควรพิจารณาพื้นที่ป่า
สงวนดังกล่าว  จึงเรียนมาเพื่อนำเข้าวาระการประชุม  เสนอสภาเทศบาลตำบลพรุพี   
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล   ผู้เสนอญัตติก็ได้เสนอญัตติไปแล้วการใช้พื้นท่ีป่าไม่ทราบว่ามีเพ่ือนสมาชิกท่าน 
ประธานสภาฯ อ่ืนมีข้ออภิปรายซักถามอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญคุณวาสนา  เกื้อฉิม ครับ 
 
นางวาสนา  เกื้อฉิม   กราบเร ียนท ่านประธานสภาท ี ่ เคารพและเพ ื ่อนสมาช ิกผ ู ้ทรงเก ียรติ   
สมาชิกสภาฯ เขต 1   ดิฉันนางวาสนา  เกื้อฉิม  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1 

ขออนุญาตสอบถามในการตั้งการใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์
หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2563 ข้อ 14  ในกรณีที่หมวด  ค ไม่ทราบว่า
ในการนี้ทางเทศบาลเป็นผู้ขอกับป่าไม้หรือว่าวิสาหกิจชุมชนฯ เป็นผู้ขอค่ะ ในกรณีสาเหตุ
ที่สอบถามหารือในการใช้ หมวด ค ถ้าเป็นวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ขอเพราะว่าในเอกสาร
หมวดที่ 4 เอกสารประกอบขออนุญาตและขอรับรองหมวด ก ข ค ในกรณีที่เอกสารที่
ต่อเนื่องถ้าเราใช้หมวด ค ถ้าเป็นวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ เสนอวิสาหกิจชุมชนจะไม่สามารถ
ไปได้เพราะว่ามันขาดตัวเอกสารในหมวด ค ข้อที่ 3 สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติ
บุคคล และหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลเพราะวิสาหกิจชุมชนยังไม่ได้จด
ทะเบียนนิติบุคคลถ้าท่านนายกฯ บอกว่าหน่วยงานราชการหรือเทศบาลเป็นผู้ขอส่วนนี้ก็
สามารถดำเนินการได้เลยค่ะ ขอบคุณคะ 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอเชิญท่านนายก ครับ 
ประธานสภาฯ 
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นายสมคิด    ดำฉวาง   กราบเร ียนท่านประธานสภาและสมาช ิกผ ู ้ทรงเก ียรต ิท ี ่ เคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี นายสมคิด    ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

 ตามที่คุณวาสนาได้ซักถามเรื่องญัตติตอนนี้เราอนุญาตแต่การขอการใช้พื้นที่
ทำแหล่งท่องเที่ยวมันทั้งสองส่วนวิสาหกิจชุมชนฯต่อไปการของบประมาณจะต้อง
ผ่านเทศบาล ในเรื่องการขอเรายังไม่ถึงขั้นตอนนั้นก่อน ขั้นที่ว่าให้สภาอนุมัติว่าใช้ 
ต่อไปต้องดูว่าเป็นลักษณะแบบไหน เรื ่องท่องเที่ยวการขออนุญาตนั้นเรายังไ ม่ได้
ศึกษารายละเอียดขั้นตอนตรงนี้ให้สภาอนุมัติก่อนเพราะการดำเนินการการท่องเที่ยว
ของเรายังไม่ค่อยเดินหน้าเพราะว่าไม่ผ่านสภา  การท่องเที่ยวโดยชุมชนวิ่งไปจังหวัด
นั้นต้องผ่านขั้นตอน เลยไม่ค่อยได้เท่าไหร่ แต่ถ้าสภาอนุมัติใช้พื้นที่เราก็ทำโครงการ
ผ่านองค์กรชุมชนทำโครงการผ่านเทศบาลและเราเสนอต่อแต่ที่ผ่านมาเขาตัดเทศบาล
เขาเสนอโดยตรงเมื่อมารู้รายละเอียดเขาประชุมที่ศูนย์ถ่ายทอดที่คุณวาสนาถาม
ขั้นตอนดำเนินโครงการแต่ตอนนี้กระผมไม่ได้ศึกษา แต่ตอนนี้ให้สภาอนุมัติให้ใช้พ้ืนที่
แต่กระบวนการต่อไปจะต้องดำเนินการ ที่ถามว่าใครเป็นคนขอ มันเริ่มจากสภาชุมชน 
องค์กรท่องเที่ยวแต่ต้องเสนอผ่านเทศบาล แต่งบประมาณโครงการเทศบาลเป็นคน
ทำ รายละเอียดกระผมต้องตอบที่หลังเพราะไม่ได้รายละเอียดที่ชัดเจน ขอบคุณครับ  

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล   ไม่ทราบว่ามีท่านอ่ืนมีเรื่องจะสอบถามอีกไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติจากที่ 
ประธานสภาฯ   ประชุมสภาแห่งนี้ขอเชิญท่านเลขานุการฯ นับองค์ประชุมครับ 
 

นายพงศ์ศักดิ์  รักษาวงศ์   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมจำนวน...10...
เลขานุการสภาฯ   ท่านครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ครับ 
    

นายวัชรินทร์  นาคกุล  สมาชิกสภาท่านใด“เห็นชอบ”อนุมัติให้ใช้พื้นที่ป่าไม้เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ประธานสภาฯ โปรดยกมือขึ้นครับ 
 

มติที่ประชุม   มีสมาชิกสภาฯ  ยกมือเห็นชอบ  10  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 
    งดออกเสียง  1  เสียง 
    ลา    1    เสียง  (นายจรูญ  สวัสดิ์เมือง)  
      

นายวัชรินทร์  นาคกุล  เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้มีมติ “เห็นชอบ”อนุมัติให้ใช้พื้นที่ป่าไม้เพื่อเป็น 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี  แหล่งท่องเที่ยว ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ  10 เสียง ไม่เห็นชอบ   -   เสียง  งดออก

เสียง  1  เสียง 
   

ต่อไป ข้อ 6.8 
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6.8  เพื ่อพิจารณาขออนุมัต ิจ ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 8,026 .- บาท 
(แปดพันยี่สิบหกบาทถ้วน) 
 

นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบ/ข้อกฎหมายส่วนที่เกี่ยวข้อง  
ประธานสภาฯ 
 

นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์    เร ียนท ่านประธานสภา ท ่านสมาช ิกสภา และคณะผ ู ้บร ิหารท ุกท ่ าน  
เลขานุการสภาฯ   กระผมนายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์ เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงระเบียบ  

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 89 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้เงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอเชิญผู้เสนอญัตติครับ  
ประธานสภาฯ 
      
นายสมคิด    ดำฉวาง   กราบเร ียนท่านประธานสภาและสมาช ิกผ ู ้ทรงเก ียรต ิท ี ่ เคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี นายสมคิด    ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพ ี

สำหรับญัตติต่อไปนี้ ขออนุญาตท่านประธานสภาให้ท่านรองบุญเลิศ  รอดศรี  
เป็นผู้เสนอญัตติครับ 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอเชิญรองบุญเลิศ  รอดศรี เสนอญัตติครับ 
ประธานสภาฯ 

 
นายบุญเลิศ  รอดศรี   กราบเร ียนท่านประธานสภาและสมาช ิกผ ู ้ทรงเก ียรต ิท ี ่ เคารพ กระผม  
รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี นายบุญเลิศ  รอดศรี ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

ข้าพเจ้านายสมคิด  ดำฉวาง  นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี ขอเสนอญัตติ เรื่อง 
ขอให้พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน8,026.-บาทจากบันทึกข้อความที่แนบมา
พร้อมหนังสือนี้ ได้รายงานการคำนวณค่าน้ำของผู้ใช้น้ำ จำนวน 8 ราย เพื่อสรุปยอดค่า
น้ำประปา ซึ่งผู้ใช้น้ำจะต้องจ่ายจากจำนวนที่ได้จากเลขมาตรน้ำที่จดได้ จำนวน 9,050. -
บาท และจากการคำนวณเพื่อให้เป็นไปตามข้อ 28 แห่งเทศบัญญัติเทศบาลตำบลพรุพี 
เรื่องการดำเนินการกิจการประปาเทศบาลตำบลพรุพี ได้คำนวณค่าน้ำโดยวิธีการเฉลี่ย
ย้อนหลังสามเดือน สรุปค่าน้ำประปาซึ่งผู้ใช้น้ำต้องชำระเป็นเงิน 1,024 .-บาท เท่านั้น 
เนื ่องจากยอดค่าน้ำจำนวน 9,050.- บาท ได้บ ันทึกรายการเป็นยอดลูกหนี ้ของ
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ปีงบประมาณ 2564 ไปแล้ว ดังนั้นการลดยอดค่าน้ำประปาจะต้องดำเนินการลดยอดเงิน
สะสมจำนวน 8,026.- บาท และเก็บจากผู้ใช้น้ำจำนวน 1,024.- บาท เพื่อให้ยอดลูกหนี้
เต็มจำนวน 9,050.- บาท มีการชำระครบถ้วน 

เพื่อให้การดำเนินการลดหนี้ค่าน้ำประปาเป็นไปด้วยความถูกต้อง เนื่องจาก
ยอดเงินจำนวน 8,026.- บาท จะต้องดำเนินการตัดบัญชีเงินสะสมออกมาเพื่อสมทบยอด
ที่จะต้องเก็บจริงจากผู้ใช้น้ำจำนวน 1,024.- บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินจององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้เงินสะสมได้ 
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1)ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู ่ในอำนาจหน้าที ่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น หรือกิจการที ่จัดทำเพื ่อบำบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่
กฎหมายกำหนด 
 เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเป็นไปตามระเบียบ
ฯ ข้าพเจ้าจึงขอเสนอต่อสภาเพ่ือพิจารณาและดำเนินการต่อไป 

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพีเพื่อพิจารณาขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 8,026.- บาท ต่อไปต่อไปตามรายละเอียดได้แนบมาพร้อมกับ
ญัตติ ครับ 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล   ผู้เสนอญัตติก็ได้เสนอญัตติมาแล้วสำหรับเรื่องนี้ระเบียบที่อ้างถึง ตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจใช้เงินสะสมได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลตำบล
พรุพีนั้นและได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ต่อไปนี้ (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ใน
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม 
หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำ
เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับเรื่องนี้ตามระเบียบข้อกฎหมาย
ข้อ  89 ขอให้เพื่อนสมาชิกได้ตรวจสอบดูว่าสามารถดำเนินการได้อย่างไร ขอเชิญสมาชิก
แสดงความคิดเห็นอภิปรายได้ครับ ขอเชิญคุณปุณนรัตน์  ทองสุก ครับ 
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นายปุณนรัตน์  ทองสุก   กราบเร ียนท ่านประธานสภาท ี ่ เคารพและเพ ื ่อนสมาช ิกผ ู ้ทรงเก ียรติ   
สมาชิกสภาฯ เขต 1   กระผมนายปุณนรัตน์  ทองสุก  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1 

 ในเรื ่องของข้อกฎหมายท่อนท้ายทั ้ งนี ้ต ้องอยู ่ ในแผนพัฒนาท้องถิ ่น ที ่
กฎหมายกำหนดกระผมคิดว่าไม่เขาข่ายในข้อกฎหมายข้อนี้ครับในเรื่องของการใช้
งบประมาณเงินสะสม ครับ 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอเชิญท่านนายกฯครับ  
ประธานสภาฯ 
      
นายสมคิด    ดำฉวาง   กราบเร ียนท่านประธานสภาและสมาช ิกผ ู ้ทรงเก ียรต ิท ี ่ เคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี นายสมคิด    ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

 รายละเอียดกระผมให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ตอบครับ แต่เรื่องที่ถาม เรื่องกฎหมาย
ท่านอ่านมาตลอดอ่านมาหมดแล้ว คำว่าหรือการที่กฎหมายกำหนดจะมีกฎหมาย
กำหนดหรือไม่ ต้องตีความตรงนี้ การอ่านอย่าอ่านแบบครึ่งๆ   ต้องอ่านให้ตลอด 
บางครั้งท่านงงขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้ชี้แจงรายละเอียดว่าตรงนี้เหตุผลเกิด
จากอะไร เป็นมายังไงและการดำเนินขั้นตอนเป็นมายังไง ขอบคุณครับ 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอเชิญ ผอ.กองคลัง เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ครับ  
ประธานสภาฯ 
 
นางนันทา  ชัยยศ   กราบเร ียนท่านประธานสภาสมาชิกผ ู ้ทรงเก ียรติ และผู ้บร ิหารที ่ เคารพ 
ผอ.กองคลัง   ดิฉันนางนันทา  ชัยยศ  ตำแหน่ง ผอ.กองคลัง 

 ขอลำดับเหตุการณ์คำว่ากฎหมายของการปฏิบัติตามภารกิจการงดค่า
น้ำประปา การจัดเก็บค่าน้ำประปาเราอาศัยเทศบัญญัติเทศบาลตำบลพรุพี เรื ่อง  
การดำเนินกิจการการประปาของเทศบาลตำบลพรุพี  สืบเนื่องเกิดจากปัญหาค่าน้ำ
ของชาวบ้านจำนวน 8 ราย ที่มีค่าน้ำสูงเกินจริง และได้มีการแก้ปัญหาโดยมีการ
ประชุมคณะกรรมการประมาณ 4-5 ครั้ง จนได้ข้อสรุปว่าเกิดจากระบบการจ่ายน้ำ
ของเทศบาลเองมีปัญหาเป็นลักษณะการใช้น้ำเกินกว่าความเป็นจริงเกือบทั้งสายจน
ในที่สุดได้มีมติจากที่ประชุมของคณะกรรมการเมื่อประมาณเดือน ตุลาคม 2564 
รายละเอียดที่ให้ไปให้คิดคำนวณค่าเฉลี่ยในการใช้น้ำค่าประปาของชาวบ้านย้อนหลัง
จำนวน 3 เดือน ถึงในกระบวนการรอบแรกเราได้นำเสนอสภาไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อ
สมัยประชุมสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน  2564   ใน
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รายงานการประชุมครั้งนั้นได้ไปถึงอำเภอและได้มีการหารือกับท้องถิ่นอำเภอและ
ท้องถิ่นอำเภอได้แนะนำว่าให้ไปดูเทศบัญญัติเรื่องการใช้น้ำของเราเป็นหลักก็เลยย้อน
มาดูใหม่เขาบอกให้เราคิดโดยนับเดือนข้างหน้า 1 ,2,3 ของ มกราคม กุมภาพันธ์ 
มีนาคม จากเดิมของเราหน้าหลังและก็มาหาค่าเฉลี่ย นี้ก็คือการแก้ปัญหาในระดับ
หนึ่งในการถือปฏิบัติด้านกฎหมายของการแก้ปัญหาในครั้งนี้ ตามกฎหมายข้อต่อไป
เมื่อมีการคำนวณค่าน้ำที่ต้องมีการลดให้ชาวบ้านผู้ใช้น้ำเนื่องจากสรุปได้ตามมติของ
คณะกรรมการว่าเกิดปัญหาจากค่าน้ำสูงเกินจริง เราก็ เลยต้องลดค่าน้ำให้ แต่
เนื่องจากกระบวนการ การเป็นหนี้ของค่าน้ำของลูกหนี้เป็นเงินรายได้ของยอดตรงนี้
เป็นเท่ากับเป็นลูกหนี้ของงบประมาณปี 2564  ไปแล้ว ก็เลยจะต้องจำเป็นให้ มีการ
ลดยอดลูกหนี้ตามยอดจำนวนดังกล่าวจากบัญชี ในกระบวนการความเป็นจริงที่ต้อง
มาผ่านสภาในวันนี้เพราะบัญชีลูกหนี้ได้ปิดบัญชีเป็นของปี 2564 ไปแล้ว ตามภารกิจ
ของอำนาจหน้าที่ของสภาจะต้องทำการพิจารณาอนุมัติให้ตามเหตุผล ตามข้อ 1 
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม
กิจการนี้เป็นกิจการของเราเพราะเราเป็นกิจการเชิงพาณิชของเรา ค่าน้ำที่สูงเกิดขึ้น
เกิดจากความบกพร่องในส่วนของการจ่ายน้ำของเราทำตามรายงานการประชุม และ
อีกกิจกรรมคือ บำบัดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในข้อนี้ก็ถือว่าชาวบ้าน
เดือดร้อนเนื่องจากค่าน้ำสูงเกินว่าปกติ และอีกข้อตามที่กฎหมายกำหนด กฎหมาย
ของเราที่เราถือปฏิบัติการใช้น้ำของเทศบาลตำบลพรุพี ขอบคุณค่ะ 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล   ไม่ทราบว่ามีอะไรจะซักถามหรือข้องใจอีกไม่ครับ ขอเชิญคุณวิรัช  ช่วยเกิด ครับ  
ประธานสภาฯ 
 
นายวิรัช  ช่วยเกิด   กราบเร ียนท ่านประธานสภาท ี ่ เคารพและเพ ื ่อนสมาช ิกผ ู ้ทรงเก ียรติ   
สมาชิกสภาฯ เขต 1   กระผมนายวิรัช  ช่วยเกิด สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1 

 กระผมไม่ติดใจแต่อยากจะทราบย้อยหลังและไปข้างหน้าอีก 3 เดือน 
อยากจะดูค่าน้ำ บางครั้งการจดมาตรของเจ้าหน้าที่ก็เป็นไปได้ 3 เดือน นั่งเฉลี่ยเอา
เอง กระผมอยากจะดูข้างหน้าและข้างหลังกระผมอยากดูทั้ง 6 เดือน หน้า 3 หลัง 3 
ผมจะรู้ว่าค่าเฉลี่ยมันเป็นอย่างไร กระผมคิดไปเองเพราะว่ามันมีเยอะนั่งคำนวณเอา
เป็นสาย เฉลี่ยพอมาเดือนที่ 4 ก็ขึ้นเยอะกว่าจริงพอเดือนที่ 5 ที่ 6 เราจะดูว่ามันจะ
เหมือนกันกับเดือนที่ 1 ที่ 2 หรือไม่  กระผมไม่ขัดข้องแต่กระผมอยากจะดู  เพราะ
สภาต้องอนุมัติทุกปีเพราะมันจะมีเยอะรายการอย่างนี้ กระผมอยากจะดู 3 เดือน 
หลัง 6 เดือน ทั้งหมด 6 เดือน ขอบคุณครับ 
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นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอเชิญท่านนายกฯครับ  
ประธานสภาฯ 
      
นายสมคิด    ดำฉวาง   กราบเร ียนท่านประธานสภาและสมาช ิกผ ู ้ทรงเก ียรต ิท ี ่ เคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี นายสมคิด    ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

 ตามที่คุณวิรัช ช่วยเกิด ได้นำเสนอแต่เราไม่ได้หน้า 3 หลัง 3 แต่เราคำนวณ
ครั้งแรกที่เข้าสภาแต่ว่าทำเป็นเรื่องมา การคิดคำนวณแล้วแต่ไม่ถึง 3 เดือนอย่างละ 
1 เดือน 2 เดือนไม่ทราบทั้งหน้าทั้งหลังและมาเฉลี่ย พอมาเฉลี่ยตัวที่ใช้ใกล้เคียง 
เพราะทั้งหน้าทั้งหลังที่ใช้แต่ละเดือน แต่เดือนนั้นเดือนเดียวที่พุงสูงขึ้น ต้นน้ำต้นสาย
ตรงปลายสายมันจะหลุด นี้คือข้อสังเกต กระผมก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ
รายชื่อคณะกรรมการก็มีอยู่แล้วและมีมติ ตามที่คุณวิรัช ช่วยเกิด เสนอนั้น เราได้รับ
การร้องเรียนจากชาวบ้านมาส่วนหนึ่ง ว่าการจดมาตรไม่ตรง เราก็ได้ตักเตือนในส่วน
ที่ผู้มีหน้าที่และข้อบกพร่อง ตรงนี้กระผมขอว่าให้เอาหลักฐานมายืนยัน เราพูดแบบ
ประมาณการมันเสียหายได้แต่ว ่าถ้าเอาหลักฐานมากระผมจะดำเนินการทันที ่  
ขอบคุณครับ 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอเชิญคุณปุณนรัตน์  ทองสุก ครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายปุณนรัตน์  ทองสุก   กราบเร ียนท ่านประธานสภาท ี ่ เคารพและเพ ื ่อนสมาช ิกผ ู ้ทรงเก ียรติ   
สมาชิกสภาฯ เขต 1   กระผมนายปุณนรัตน์  ทองสุก  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1 

สิ่งที่กระผมติดใจคือเอาเงินสะสมมาใช้มันขัดกับข้อกฎหมายหรือไม่ครับที่เอาเงิน
สะสมมาชดกับค่าน้ำมันขัดกับข้อกฎหมายหรือไม่สามารถใช้ได้หรือไม่ครับ 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอเชิญท่านนายกฯครับ  
ประธานสภาฯ 
      
นายสมคิด    ดำฉวาง   กราบเร ียนท่านประธานสภาและสมาช ิกผ ู ้ทรงเก ียรต ิท ี ่ เคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี นายสมคิด    ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 
     ขอให้ปลัดฝ่ายกฎหมายของเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบว่าได้หรือไม่ได้ ขอบคุณครับ 
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นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอเชิญท่านปลัด ครับ  
ประธานสภาฯ 
 
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์    เร ียนท ่านประธานสภา ท ่านสมาช ิกสภา และคณะผ ู ้บร ิหารท ุกท ่ าน  
ปลัดเทศบาลฯ    กระผมนายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลฯ 

 กระผมในฐานะเลขานุการสภาฯ ขอนำเรียนชี้แจงว่าในญัตติขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสม เพื ่อนำไปชดใช้ค่าน้ำประปาให้กับผู ้ใช้น้ำประปาที่เกิด จากความ
ผิดปกติของระบบการจ่ายน้ำประปานั้น ซึ่งดูตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
เรื่องของการจ่ายขาดเงินสะสมแล้ว  ไม่แน่ชัดว่าจะสามารถกระทำได้หรือไม่  และ
สมาชิกสภาฯ ก็ไม่แน่ใจ และเป็นเร่องที่ไม่เคยปฏิบัติกันมาก่อน เห็นควรที่จะทำ
หนังสือ ขอหารือไปยังอำเภอหรือจังหวัด  เพื่อได้รับคำแนะนำแล้ว  จึงค่อยนำเสนอ
สภาฯ  เพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป  
ขอบคุณครับ 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอเชิญท่านนายกฯครับ  
ประธานสภาฯ 
      
นายสมคิด    ดำฉวาง   กราบเร ียนท่านประธานสภาและสมาช ิกผ ู ้ทรงเก ียรต ิท ี ่ เคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี นายสมคิด    ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

 ปลัดฝ่ายกฎหมายยังไม่ชัดเจนแล้วกระผมนายกฯ จะชัดเจนตรงไหนครับท่าน
ประธานครับ ต้องดูว่ากิจการที่ทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน 
ความเดือดร้อนมันมีแผนก่อนไม่ครับ ความเดือดร้อนไม่ใช่เกิดจากการกระทำของเรา
ถ้าท่านได้นั่งประชุมสันนิบาตที่เขื่อนเหมือนที่ท่านรองผู้ว่ากล่าวเปิดงานบทบาทตรงนี้
ปลัดนายก ประธานสภาฯ ที่จะรู้ว่าแผนคือแผนนี้จะรู้ล่วงหน้าถึงจะมีแผน แบบนี้มัน
เหตุบังเอิญ แต่เหตุบังเอิญนั้นไม่ได้เกิดจากชาวบ้าน คำว่าหรือถ้าตีความตามกฎหมาย
อย่างใดอย่างหนึ่งได้ ตามที่กฎหมายกำหนดว่าถ้าเป็นกิจการความเดือดร้อนของ
ประชาชน มันมีในแผนคือประจำเหมือนที่ท่านอนุมัติแผนโครงการพัฒนานั้นใช้เงิน
สะสมที่มีแผน แต่ในเรื่องความเดือดร้อน ถ้ายังนั้นกระผมถามว่าถ้าโควิดติดกันต่อไป
จะต้องมีแผนไม่ ให้อำนาจนายกฯ ใช้ได้เลยถ้าตีความอย่างนี้โควิดที่เกิดขึ้นถ้าไม่มีใน
แผนก็ใช้ไม่ได้ เพราะเขาใช้คำว่าหรือถ้านักกฎหมายตีความคำว่าหรือมีในแผนหรือว่า
ไม่มีในแผนแต่กฎหมายมันกำหนดหรือไม่ถ้าไม่มีในแผนแต่กฎหมายไม่ได้กำหนดคือ
ใช้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องของสมาชิก ที่กระผมอธิบายในส่วนนี้คำว่าใช้
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จ่ายเงินสะสมมันใช้ไม่ได้ตรงไหนบาง ที่ว่ามีในแผนบางอย่างเรากำหนดในแผนได้ แต่
บางอย่างเงินสะสมเราสมารถนำมาใช้ได้ถึงไม่ในแผนก็นำมาใช้ได้ ต่อไปถ้าเกิดโควิด
ขึ้นมาก็ใช้เงินกองกลางหมด ผมก็ใช้ไม่ได้ กระผมก็ขออำนาจสภาก็ไม่ได้ เพราะไม่มีใน
แผน กระผมก็ให้ฝ่ายกองคลังศึกษารายละเอียดให้ดี ใช้ได้หรือไม่เพราะผมไม่ใช่นัก
กฎหมาย ขอชี้แจงแค่นี้ครับ 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอเชิญ ผอ.กองคลัง เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ครับ  
ประธานสภาฯ 
 
นางนันทา  ชัยยศ   กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู ้ทรงเกียรติและผู ้บร ิหารที ่เคารพ   
ผอ.กองคลัง   ดิฉันนางนันทา  ชัยยศ  ตำแหน่ง ผอ.กองคลัง 

 ขอชี้แจงเหตุผลที่ไปกระทบกับเงินสะสมเนื่องจากจำนวนลูกหนี้ยอดลูกหนี้
จำนวนเก้าพันกว่าได้ผิดบัญชีไปแล้ว เมื่อปิดบัญชีไปแล้วทั้งจำนวนของผู้ใช้น้ำประปา
ที่ยังค้างชำระคือหมายถึงยอดจริง เราจ้องลดค่าน้ำประปาให้เขาแต่เราลดไม่ได้
เพราะว่าค่าน้ำตรงนั้นปิดบัญชีสรุปยอด ปิดยอดรายรับของเรา เป็นรายรับที่เป็น
ลูกหนี้ก็เลยต้องทำการลดยอดลูกหนี้โดยการจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อลดยอดออกมา
ทางระบบบัญชีเราไม่ได้เอาเงินนั้นไปให้ชาวบ้านเพ่ือมาจ่ายค่าน้ำแต่เป็นการปรับปรุง
ในระบบที่เรียกว่าจ่ายขาดเงินสะสมการทำงานระบบบัญชี ขอชี้แจงตรงนี้ด้วยค่ะ 
 

นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอเชิญคุณวิรัช  ช่วยเกิด ครับ  
ประธานสภาฯ 
 
นายวิรัช  ช่วยเกิด   กราบเร ียนท ่านประธานสภาท ี ่ เคารพและเพ ื ่อนสมาช ิกผ ู ้ทรงเก ียรติ   
สมาชิกสภาฯ เขต 1   กระผมนายวิรัช  ช่วยเกิด สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1 

 กระผมยังข้องใจค่าน้ำ 3 เดือน ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน บางคน 
80 ,60 ,30 ,35 แล้วก็มา หนึ ่ งพันกว่าผมอยากจะดูพอไป พฤษภาคม มิถุนายน 
กรกฎาคม ผมอยากจะดูว่าตรงนั้นว่ามันจะเท่ากันหรือไม่กระผมอยากจะดูตัวเลข 3 
เดือน หน้า กับ 3 เดือนหลัง อยากจะให้กองคลังถ่ายเอกสารมาให้สภาดูด้วย 3 เดือน 
หน้า กับ 3 เดือนหลัง กระผมข้องใจอย่างนั้น ส่วนเรื่องเงินสะสมผมไม่เกี่ยว ผมอยาก
ไม่ให้เป็นตัวอย่าง ต่อไปก็ทำอย่างนี้ เป็นประจำเราต้องดูว่าถ้าไป 30 เดือนหลัง  
60,70 เป็นไปได้สองสามร้อยคือมันไม่ใช่บางครั้งนั่งซุ่มเอาผมอยากฝากให้กองคลัง
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ถ่ายเอกสารมาให้ดู 3 เดือน หลังกี่บาท 3 เดือนหน้าไม่กี่บาทด้วยพอมาเดือนหลังเป็น
พันมันไม่ใช่ ขอบคุณครับ 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอเชิญท่านนายกฯครับ  
ประธานสภาฯ 
      
นายสมคิด    ดำฉวาง   กราบเร ียนท่านประธานสภาและสมาช ิกผ ู ้ทรงเก ียรต ิท ี ่ เคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี นายสมคิด    ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

 ในเมื่อปลัดในฐานะฝ่ายกฎหมายยังไม่แน่ใจ กระผมก็มอบหมายเรื่องนี้ให้
ปลัดไปดำเนินการ แล้วเอามาเขาประชุมครั้งต่อไป กระผมมอบหมายงานให้ท่านปลัด
ไปปรึกษาหารือว่าจะทำได้หรือไม่ได้กระผมขอถอนญัตตินี้เพ่ือความชัดเจนแต่กระผม
มั่นใจว่าทำได้ ขอบคุณครับ 
 

นายวัชรินทร์   นาคกุล   สำหรับญัตตินี้ผู้เสนอญัตติได้ถอนญัตติครับ ให้ไปศึกษาระเบียบและมาเสนอต่อ 
ประธานสภาฯ   สภาให ้อีกครั้งหนึ่งครับ 
 
   ต่อไปข้อ 6.9 
 

6.9 เพื่อพิจารณาขอแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบ/ข้อกฎหมายส่วนที่เกี่ยวข้อง  
ประธานสภาฯ 
 
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์    เร ียนท ่านประธานสภา ท ่านสมาช ิกสภา และคณะผ ู ้บร ิหารท ุกท ่ าน  
เลขานุการสภาฯ   กระผมนายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์ เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงระเบียบ  

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
 อาศัยอำนาจตามความพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่
แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา  ๔๑  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาใน
ระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ ตามความพร้อม  ความเหมาะสม  และความต้องการใน
ท้องถิ ่นประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจให้  
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา ๑๖ (๙)  
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กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดการศึกษา  และกระทรวงมหาดไทยได้
กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๓๑๖  ลงวันที่  ๔  
มีนาคม  ๒๕๕๙  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถ
นำไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอเชิญผู้เสนอญัตติครับ 
ประธานสภาฯ 
นายสมคิด    ดำฉวาง   กราบเร ียนท่านประธานสภาและสมาช ิกผ ู ้ทรงเก ียรต ิท ี ่ เคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี นายสมคิด    ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

  สำหรับญัตตินี้ขออนุญาตท่านประธานสภามอบให้รองวันชัย ตั้งฐานานุศักดิ์
เป็นผู้รับผิดชอบครับ 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอเชิญท่านรองวันชัย  ตั้งฐานานุศักดิ์ เสนอญัตติครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายวันชัย  ตั้งฐานานุศักดิ์  กร าบ เ ร ี ย นท ่ า นประธ านสภาและสมาช ิ ก ผ ู ้ ท ร ง เ ก ี ย รต ิ ท ี ่ เ ค า รพ  
รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี กระผม นายวันชัย  ตั้งฐานานุศักดิ์ ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

ข้าพเจ้าขอเสนอ  เรื่อง  ขอแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ตามแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

อาศัยอำนาจตามความพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่
แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา  ๔๑  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาใน
ระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ ตามความพร้อม  ความเหมาะสม  และความต้องการใน
ท้องถิ่น  ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม  มาตรา ๑๖ (๙)  
กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดการศึกษา  และกระทรวงมหาดไทยได้
กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๓๑๖  ลงวันที่  ๔  
มีนาคม  ๒๕๕๙  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาให้
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สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถ
นำไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง 
          กองการศึกษา 

     ข้อเท็จจริง 
1.ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพรุพี  ที่  256/2560  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ

การศึกษาของเทศบาลตำบลพรุพี  ลงวันที่  11  พฤษภาคม  2560  และตามหนังสือด่วน

ที ่สุด  ที ่  มท 0893.3/ว 1316  ลงวันที ่  4  มีนาคม  2559  เรื ่อง  แนวทางและ

หลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้การจัดทำ

แผนพัฒนาการศึกษา  5  ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้อง

ตามระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสือสั่งการ  กองการศึกษา  จึงมีความจำเป็นต้องแต่งตั้ง

คณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตำบลพรุพีชุดใหม่  เนื่องจาก  คณะกรรมการศึกษา

ของเทศบาลตำบลพรุพีชุดเก่า  ได้หมดวาระในการดำรงตำแหน่งไปแล้ว  นั้น   

2.ตามแนวทางการแต่งตั ้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  เพ่ือให้การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทิศทางที่สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาการศึกษาของชาติ  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  สามารถ

ตอบความสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  จึงให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  เพื่อให้คำปรึกษาด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.ตามโครงสร้างการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษา  ข้อ  1 (1) และ (2)  เป็น

ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา  ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ต้องผ่านมติสภา  จึงจะดำรง

ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาได้  กองการศึกษา  จึงขอเสนอชื่อ พันตรีจำลอง  

หลินมา ข้าราชการบำนาญ  เพ่ือให้สภาเทศบาลตำบลพรุพี  พิจารณาเห็นชอบ      

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเข้าวาระการประชุม  เสนอสภาเทศบาลตำบลพรุพี  เพ่ือ
พิจารณาต่อไปรายละเอียดเติมนั้นคือคำสั่งของเทศบาลตำบลพรุพี ที่  256/2560 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตำบลพรุพี ขอบคุณครับ 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ  
ประธานสภาฯ 
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นายสมคิด    ดำฉวาง   กราบเร ียนท่านประธานสภาและสมาช ิกผ ู ้ทรงเก ียรต ิท ี ่ เคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี นายสมคิด    ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

 สำหรับคณะกรรมการนั้นนอกจากผู้ทรงคุณวุฒิแทนศิริยุทธพัฒนสุนทร  ส่วน
พันตรีจำลอง  หลินมา ข้าราชการบำนาญ นั้นอีกส่วนหนึ่ง แต่ส่วนคือส่วนราชการก็คือ 
ผู้อำนวยการกองคลัง ฝ่ายแผน ขอบคุณครับ 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล   ไม่ทราบว่ามีเพื ่อนสมาชิกท่านใดจะซักถามไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติ 
ประธานสภาฯ   จากที่สภาแห่งนี้ ครับขอเชิญท่านเลขานุการฯ นับองค์ประชุมครับ 

 
นายพงศ์ศักดิ์  รักษาวงศ์           เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมจำนวน...10...ท่าน 
เลขานุการสภาฯ ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ครับ 
    
นายวัชรินทร์   นาคกุล   สมาชิกสภาท่านใด“เห็นชอบ”พันตรีจำลอง  หลินมา ให้ดำรงตำแหน่ง 
ประธานสภาฯ   ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา กองการศึกษา ได้โปรดยกมือครับ 
 
มติที่ประชุม   มีสมาชิกสภาฯ  ยกมือเห็นชอบ  10  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 
    งดออกเสียง  1  เสียง 
    ลา    1    เสียง  (นายจรูญ  สวัสดิ์เมือง)  
      

นายวัชรินทร์  นาคกุล  เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้มีมติ “เห็นชอบ”พันตรีจำลอง  หลินมา ให้ดำรง 
ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี  ตำแหน่งทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา กองการศึกษาด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ  10 เสียง 

ไม่เห็นชอบ   -   เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
    
   ต่อไป ข้อ 6.10 
 

6.10 เพ ื ่อพ ิจารณาขอความเห ็นชอบเข ้าทำประโยชน ์ในเขตป่าตาม

พระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  2484 โครงการก่อสร้างฝายบ้านช่องช้างพร้อม

ระบบส่งน้ำ  ซอยยวนผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลพรุพี  อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

โดยกรมชลประทาน 

นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบ/ข้อกฎหมายส่วนที่เกี่ยวข้อง  
ประธานสภาฯ 
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นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์    เร ียนท ่านประธานสภา ท ่านสมาช ิกสภา และคณะผ ู ้บร ิหารท ุกท ่ าน  
เลขานุการสภาฯ   กระผมนายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์ เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงระเบียบ  

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  2484 

 

นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอเชิญผู้เสนอญัตติครับ  
ประธานสภาฯ 
 

นายสมคิด    ดำฉวาง   กราบเร ียนท่านประธานสภาและสมาช ิกผ ู ้ทรงเก ียรต ิท ี ่ เคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี นายสมคิด    ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

  สำหรับญัตตินี้ขออนุญาตท่านประธานสภามอบให้รองวันชัย ตั้งฐานานุศักดิ์
เป็นผู้รับผิดชอบครับ 

นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอเชิญท่านรองวันชัย  ตั้งฐานานุศักดิ์ เสนอญัตติครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายวันชัย  ตั้งฐานานุศักดิ์  กร าบ เ ร ี ย นท ่ า นประธ านสภาและสมาช ิ ก ผ ู ้ ท ร ง เ ก ี ย รต ิ ท ี ่ เ ค า รพ  
รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี กระผม นายวันชัย  ตั้งฐานานุศักดิ์ ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

ข้าพเจ้าขอเสนอ........ญัตติขอความเห็นชอบเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าตาม

พระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  2484 โครงการก่อสร้างฝายบ้านช่องช้างพร้อมระบบ

ส่งน้ำ  ซอยยวนผึ้ง  หมู่ที่  7 ตำบลพรุพี  อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดย

กรมชลประทาน ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี เพื่อพิจารณา

ต่อไป 

นายวัชรินทร์   นาคกุล   ในส่วนของระเบียบรายละเอียดต่างๆ กฎหมายกระผมก็ไม่เห็นมีอะไรได้พิจารณา 
ประธานสภาฯ   กัน ไม่ทราบว่ามีเพ่ือนสมาชิกสงสัยซักถามไม่ครับ ขอเชิญคุณสุริยา  ประพันธ์ครับ 
 

นายสุริยา  ประพันธ์   กราบเร ียนท ่านประธานสภาท ี ่ เคารพและเพ ื ่อนสมาช ิกผ ู ้ทรงเก ียรติ   
สมาชิกสภาฯ เขต 2   กระผมนายสุริยา ประพันธ์สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2  

 เรื่องนี้ที่ทางกรมชลประทานที่เข้าไปในพื้นที่กระผมก็ได้อยู่ด้วย กระผมขอ
เรียนถามท่านนายก แก่บอกว่าให้ไปทำแต่ต้องผ่านทางสภาและให้ทำประชาคมจาก
หมู่บ้านเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบและให้เป็นตามระบบเนื่องจากทางชลประทานนี้ไป
หย่อนให้ทางหน่วยงานของชลประทานที่รับผิดชอบในส่วนนี้ที่ที่อยากให้เกิด เพราะ
มันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของป่าไม้แต่อยู่ในพื้นที่ของ สปก. แต่ขั้นตอนวิธีการดำเนินการ
ต้องทำไปจากประชาคมหมู่บ้านและต้องผ่านจากสภาแห่งนี้และเขาจะดำเนินการให้
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ต่อไป เพราะถ้าไม่ผ่านตรงนี้เขาก็ทำให้ไม่ได้ ถ้าผ่านจากสภาแล้วต้องเอาไปแนบส่ง
เรื่องให้ชลประทานเพ่ืออนุมติจ่ายงบประมาณเพ่ือทำฝ่ายน้ำล้นตรงนี้ ขอบคุณครับ 

 

นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ  
ประธานสภาฯ 
 

นายสมคิด    ดำฉวาง   กราบเร ียนท่านประธานสภาและสมาช ิกผ ู ้ทรงเก ียรต ิท ี ่ เคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี นายสมคิด    ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

 ตามที่คุณสุริยา  ประพันธ์ ท่านก็ได้อยู่ร่วมกันวันนั้น คือต้องให้สภาเห็นชอบ
ก่อนต่อไปก็คือประชาคมหมู่บ้านเห็นด้วยแล้วนำสองส่วนนี้ไปแนบโครงการที่ขอไป
แล้วถ้าสภาไม่เห็นชอบเดียวจะไปขัดกับประชาชม ต้องให้สภาเห็นชอบก่อน ขอบคุณ
ครับ  

นายวัชรินทร์   นาคกุล   ไม่ทราบว่ามีเพื่อนสมาชิกท่านใดจะซักถามไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติจากที่  
ประธานสภาฯ   ประชุมแห่งนี้ครับขอเชิญท่านเลขานุการฯ นับองค์ประชุมครับ 

 
นายพงศ์ศักดิ์  รักษาวงศ์   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมจำนวน...10...ท่าน 
เลขานุการสภาฯ ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ครับ 
    
นายวัชรินทร์   นาคกุล   สมาช ิกสภาท ่านใด“เห ็นชอบ”ให ้ เข ้ าทำประโยชน ์ ใน เขตป ่ าตาม 
ประธานสภาฯ   พระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  2484 โครงการก่อสร้างฝายบ้านช่องช้างพร้อม 
    ระบบส่งน้ำ ซอยยวนผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลพรุพี  อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

โดยกรมชลประทาน ได้โปรดยกมือครับ 
 
มติที่ประชุม   มีสมาชิกสภาฯ  ยกมือเห็นชอบ  10  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 
    งดออกเสียง  1  เสียง 
    ลา    1    เสียง  (นายจรูญ  สวัสดิ์เมือง)  
      
นายวัชรินทร์  นาคกุล   เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้มีมติ “เห็นชอบ”เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ
ประธานสภาฯ   เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  2484 โครงการ 

ก่อสร้างฝายบ้านช่องช้างพร้อมระบบส่งน้ำ  ซอยยวนผึ้ง  หมู ่ที ่  7  ตำบลพรุพี  
อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยกรมชลประทานด้วยคะแนนเสียง
เห็นชอบ  10 เสียง ไม่เห็นชอบ   -   เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
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ต่อไป ข้อ 6.11 

 
6.11 เพ ื ่อพ ิจารณาขอความเห ็นชอบเข ้าทำประโยชน ์ในเขตป่าตาม

พระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  2484 โครงการก่อสร้างฝายคลองพังปูนทดแทน
ฝ่ายคลองพังปูนเดิมเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน  หมู่ที่ 7  ตำบลพรุพี  อำเภอบ้าน
นาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยกรมชลประทาน   

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบ/ข้อกฎหมายส่วนที่เกี่ยวข้อง  
ประธานสภาฯ 
 
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์    เร ียนท ่านประธานสภา ท ่านสมาช ิกสภา และคณะผ ู ้บร ิหารท ุกท ่ าน  
เลขานุการสภาฯ   กระผมนายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์ เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงระเบียบ  

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  2484 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอเชิญผู้เสนอญัตติครับ  
ประธานสภาฯ 
 
นายสมคิด    ดำฉวาง   กราบเร ียนท่านประธานสภาและสมาช ิกผ ู ้ทรงเก ียรต ิท ี ่ เคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี นายสมคิด    ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

  สำหรับญัตตินี้ขออนุญาตท่านประธานสภามอบให้รองวันชัย ตั้งฐานานุศักดิ์
เป็นผู้รับผิดชอบครับ 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอเชิญท่านรองวันชัย  ตั้งฐานานุศักดิ์ เสนอญัตติครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายวันชัย  ตั้งฐานานุศักดิ์  กร าบ เ ร ี ย นท ่ า นประธ านสภาและสมาช ิ ก ผ ู ้ ท ร ง เ ก ี ย รต ิ ท ี ่ เ ค า รพ  
รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี กระผม นายวันชัย  ตั้งฐานานุศักดิ์ ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพ ี

ข้าพเจ้าขอเสนอ........ญัตติขอความเห็นชอบเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าตาม

พระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  2484 โครงการก่อสร้างฝายคลองพังปูนทดแทนฝ่าย

คลองพังปูนเดิมเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน  หมู่ที่  7  ตำบลพรุพี  อำเภอบ้านนาสาร  
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จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยกรมชลประทาน ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล

ตำบลพรุพี เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอเชิญคุณสุริยา  ประพันธ์ครับ 
ประธานสภาฯ   
 

นายสุริยา  ประพันธ์   กราบเร ียนท ่านประธานสภาท ี ่ เคารพและเพ ื ่อนสมาช ิกผ ู ้ทรงเก ียรติ   
สมาชิกสภาฯ เขต 2   กระผมนายสุริยา ประพันธ์สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2  

 สำหรับญัตตินี้ โครงการก่อสร้างฝายคลองพังปูนทดแทนฝ่ายคลองพังปูนเดิม
เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน  หมู่ที่  7 ตอนนี้ได้ทรุดโทรมไปตามสภาพหลายปีแล้ว
อย่างน้อยก็ 30 กว่าปี ตอนนี้ก็ทรุดโทรมถ้าเราไปซ่อมในส่วนที่ซ่อมได้ก็ซ่อมแต่ใน
ส่วนที่มันชำรุดตอนนี้เพราะตอนนี้ ปูน ทราย มันเริ ่มเสื่ อมสภาพลงในการที่กรม
ชลประทานบอกท่านนายก และรองบุญเลิศ เขาบอกว่าให้สร้างดีกว่าซ่อม  ถ้าซ่อมก็
ใช้งบประมาณก็หลายล้านอยู่ แต่ถ้าสร้างขึ้นมาสิ่งที่พี่น้องจะเกิดประโยชน์ในอนาคต
ข้างหน้ากระผมตั้งขอสั่งเกตุได้ว่าต่อไปเราจะดึงน้ำส่วนนี้ เอามาใช้ในเขตไหนก็ได้ เรา
จะมีถังที่จะกักเก็บน้ำตรงนั้นแล้วก็จ่ายน้ำให้พ่ีน้องในอนาคตอันใกล้  ขอบคุณครับ 
 

นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ  
ประธานสภาฯ 
 

นายสมคิด    ดำฉวาง   กราบเร ียนท่านประธานสภาและสมาช ิกผ ู ้ทรงเก ียรต ิท ี ่ เคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี นายสมคิด    ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

ตัวกันล่างสร้างมาสามสิบกว่าปีกรมชลประทาน ครั้งก่อนมาสำรวจ ตัวบนมี
ปัญหาเมื่อรองบุญเลิศสำรวจตัวกันล่าง ตัวล่างเราก็เสนอโครงการไปส่วนหนึ่งแล้วก็พามา
ดูเมื่อพามาดูทางกรมชลประทานบอกว่าชำรุดแล้วมันนานแล้วให้ของบสร้างใหม่ กับตัวนุ
งบประมาณก็ใกล้เคียงกัน  แต่ตัวนี้เป้าหมายเพื่อการเกษตร ตัวข้างบนเป็นน้ำในเพ่ือ
อุปโภคบริโภคเพราะว่าทำเสร็จแล้วจะมีท่อระบายน้ำมากระจ่ายบริโภคในครัวเรือนแต่ตัว
นี้เป็นการกั้นน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรนั้นคือเป้าหมาย ถ้าวันนี้เห็นชอบวันจันทร์ทำโครงการ
เสนอเพราะเขารออยู ่เพราะงบประมาณตอนนี้กำลัง เข้าวาระ 2 ช่วงนี ้เขาจะต้องไป
รวบรวมว่าชลประทานที่เขาให้งบประมาณเท่านี้ว่าต้องทำตรงไหนบาง กระผมก็ต้อง
รวบรวมเข้าสภาในช่วงนี้เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาและก็ไปขอทำประชาคมหมู่บ้าน
ต่อไป หมู่ที่ 7 กระผมต้องทำ 3-4 เรื่อง  การของบประมาณทุกโครงการโดยที่สาธารณะ
ต้องผ่านความเห็นชอบของสภาและผ่านประชาคมของหมู ่บ้านถึงจำดำเนินการไ ด้ 
ขอบคุณครับ 
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นายวัชรินทร์   นาคกุล   ไม่ทราบว่ามีเพื่อนสมาชิกท่านใดจะซักถามไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติจากที่
ประธานสภาฯ   ประชุมแห่งนี้ครับขอเชิญท่านเลขานุการฯ นับองค์ประชุมครับ 

 
นายพงศ์ศักดิ์  รักษาวงศ์           เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมจำนวน...10...ท่าน 
เลขานุการสภาฯ ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ครับ 
    
นายวัชรินทร์   นาคกุล   สมาช ิกสภาท ่านใด“เห ็นชอบ”ให ้ เข ้ าทำประโยชน ์ ใน เขตป ่ าตาม 
ประธานสภาฯ   พระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  2484 โครงการก่อสร้างฝายบ้านช่องช้างพร้อม 
    ระบบส่งน้ำ ซอยยวนผึ้ง หมู่ที่  7  ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

โดยกรมชลประทาน  ได้โปรดยกมือครับ 
 
มติที่ประชุม   มีสมาชิกสภาฯ  ยกมือเห็นชอบ  8  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 
    งดออกเสียง  1  เสียง 
    ไม่อยู่ในที่ประชุม    2    เสียง 
    ลา    1    เสียง  (นายจรูญ  สวัสดิ์เมือง)  
      
นายวัชรินทร์  นาคกุล   เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้มีมติ “เห็นชอบ”เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ
ประธานสภาฯ   เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  2484 โครงการ 

ก่อสร้างฝายบ้านช่องช้างพร้อมระบบส่งน้ำ  ซอยยวนผึ้ง  หมู ่ที ่  7  ตำบลพรุพี  
อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยกรมชลประทาน   ด้วยคะแนนเสียง
เห็นชอบ 8  เสียง ไม่เห็นชอบ   -   เสียงไม่อยู่ในที่ประชุม    2    เสียง งดออกเสียง 
1  เสียง 
 

   ต่อไป ข้อ 6.12  
 

6.12 เพ ื ่อพ ิจารณาขอความเห ็นชอบเข ้าทำประโยชน ์ในเขตป่าตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  2484  และเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื ่อการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเกษตรวิถีชุมชน  หมู่ที่  4 ถึง หมู่ที่  7 ตำบลพรุพี  
อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี    
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นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบ/ข้อกฎหมายส่วนที่เกี่ยวข้อง  
ประธานสภาฯ 
 
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์    เร ียนท ่านประธานสภา ท ่านสมาช ิกสภา และคณะผ ู ้บร ิหารท ุกท ่ าน  
เลขานุการสภาฯ   กระผมนายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์ เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงระเบียบ  

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  2484 และเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเกษตรวิถีชุมชน 
 
 
นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอเชิญผู้เสนอญัตติครับ  
ประธานสภาฯ 
 
นายสมคิด    ดำฉวาง   กราบเร ียนท่านประธานสภาและสมาช ิกผ ู ้ทรงเก ียรต ิท ี ่ เคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี นายสมคิด    ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

  สำหรับญัตตินี้ขออนุญาตท่านประธานสภามอบให้รองวันชัย ตั้งฐานานุศักดิ์
เป็นผู้รับผิดชอบครับ 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอเชิญท่านรองวันชัย  ตั้งฐานานุศักดิ์ เสนอญัตติครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายวันชัย  ตั้งฐานานุศักดิ์  กร าบ เ ร ี ย นท ่ า นประธ านสภาและสมาช ิ ก ผ ู ้ ท ร ง เ ก ี ย รต ิ ท ี ่ เ ค า รพ  
รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี กระผม นายวันชัย  ตั้งฐานานุศักดิ์ ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

ข้าพเจ้าขอเสนอ........ญัตติขอความเห็นชอบเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าตาม

พระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  2484 และเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการท่องเที่ยว

เชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเกษตรวิถีชุมชน  หมู่ที่  4 ถึง หมู่ที่  7  ตำบลพรุพี  อำเภอบ้านนา

สาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี เพ่ือ

พิจารณาต่อไป 

นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
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นายสมคิด    ดำฉวาง   กราบเร ียนท่านประธานสภาและสมาช ิกผ ู ้ทรงเก ียรต ิท ี ่ เคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี นายสมคิด    ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

สันไม้งามที่ว่าขึ้นทางบ้านทนายสุรัตน์ ให้ที่แล้ว ถ้าทำความเข้าใจเราจะมีป่า
ชุมชนอีกที่คือหมู่ที่  4 มีเนื้อที่ เจ็ดสิบกว่าไร่แต่ต่อกับหมู่ที่ 7 แต่ส่วนข้างล่างเป็นของหมู่
ที่ 4 ต่อไปคลองปราบผ่านหมู่ที่ 4 ในป่านี้แล้วไปออกสันไม้งามแต่มันอยู่ติดกับหมู่ที่ 7 
ขอบคุณครับ 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล   ไม่ทราบว่ามีเพ่ือนสมาชิกจะสอบถามข้อสงสัยอะไรไม่ครับ ขอเชิญคุณวาสนา   
ประธานสภาฯ   เกื้อฉิม ครับ 
 
 
นางวาสนา  เกื้อฉิม   กราบเร ียนท ่านประธานสภาท ี ่ เคารพและเพ ื ่อนสมาช ิกผ ู ้ทรงเก ียรติ   
สมาชิกสภาฯ เขต 1   ดิฉันนางวาสนา  เกื้อฉิม  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1 

 ขอเป็นการสนับสนุนในพ้ืนที่ของหมู่ 4 และหมู่ 7 มีระบบการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศที่เหมาะสมในการดำเนินการ ขอบคุณค่ะ 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล   ไม่ทราบว่ามีเพื่อนสมาชิกจะสอบถามข้อสงสัยอะไรไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอ
ประธานสภาฯ   มติจากท่ีประชุมแห่งนี้ครับขอเชิญท่านเลขานุการฯ นับองค์ประชุมครับ 

 
 

นายพงศ์ศักดิ์  รักษาวงศ์   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมจำนวน...10...ท่าน 
เลขานุการสภาฯ ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ครับ 
 
นายวัชรินทร์   นาคกุล   สมาช ิกสภาท ่านใด“เห ็นชอบ”ให ้ เข ้ าทำประโยชน ์ ใน เขตป ่ าตาม 
ประธานสภาฯ   พระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  2484  และเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการท่อง 

เที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเกษตรวิถีชุมชน  หมู่ที ่  4 ถึง หมู่ที ่  7  ตำบลพรุพี  
อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ได้โปรดยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม   มีสมาชิกสภาฯ  ยกมือเห็นชอบ  8  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 
    งดออกเสียง  1  เสียง 
    ไม่อยู่ในที่ประชุม    2    เสียง 
    ลา    1    เสียง  (นายจรูญ  สวัสดิ์เมือง)  
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นายวัชรินทร์  นาคกุล   เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้มีมติ “เห็นชอบ”ให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่า 
ประธานสภาฯ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  2484  และเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเกษตรวิถีชุมชน  หมู่ที่  4 ถึง หมู่ที่  7  ตำบลพรุพี  
อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ   8   เสียง ไม่
เห็นชอบ   -   เสียง ไม่อยู่ในที่ประชุม    2    เสียง งดออกเสียง   1  เสียง 

      
     ต่อไป ข้อ 6.13 

 
6.13 เพื ่อพิจารณาขอความเห็นชอบเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าตาม

พระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  2484  และเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื ่อการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  การท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชุมชน  แปลงจุฬาภรณ์พัฒนา 8  หมู่ที่  
7  ตำบลพรุพี  อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี     

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบ/ข้อกฎหมายส่วนที่เกี่ยวข้อง  
ประธานสภาฯ 
 
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์    เร ียนท ่านประธานสภา ท ่านสมาช ิกสภา และคณะผ ู ้บร ิหารท ุกท ่ าน  
เลขานุการสภาฯ   กระผมนายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์ เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงระเบียบ  

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  2484  และเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  การท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชุมชน 
 
นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอเชิญผู้เสนอญัตติครับ  
ประธานสภาฯ 
 
นายสมคิด    ดำฉวาง   กราบเร ียนท่านประธานสภาและสมาช ิกผ ู ้ทรงเก ียรต ิท ี ่ เคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี นายสมคิด    ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

  สำหรับญัตตินี้ขออนุญาตท่านประธานสภามอบให้รองวันชัย ตั้งฐานานุศักดิ์
เป็นผู้รับผิดชอบครับ 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอเชิญท่านรองวันชัย  ตั้งฐานานุศักดิ์ เสนอญัตติครับ 
ประธานสภาฯ 
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นายวันชัย  ตั้งฐานานุศักดิ์  กร าบ เ ร ี ย นท ่ า นประธ านสภาและสมาช ิ ก ผ ู ้ ท ร ง เ ก ี ย รต ิ ท ี ่ เ ค า รพ  
รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี กระผม นายวันชัย  ตั้งฐานานุศักดิ์ ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพ ี

ข้าพเจ้าขอเสนอ........ญัตติขอความเห็นชอบเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าตาม

พระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  2484  และเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการท่องเที่ยว

เชิงนิเวศ  การท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชุมชน   แปลงจุฬาภรณ์พัฒนา 8  หมู่ที่  7  ตำบล

พรุพี  อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภา

เทศบาลตำบลพรุพี เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายวัชรินทร์   นาคกุล   ไม่ทราบว่ามีเพ่ือนสมาชิกจะสอบถามข้อสงสัยอะไรไม่ครับขอเชิญคุณวาสนา   
ประธานสภาฯ   เกื้อฉิม ครับ 
 

นางวาสนา  เกื้อฉิม   กราบเร ียนท ่านประธานสภาท ี ่ เคารพและเพ ื ่อนสมาช ิกผ ู ้ทรงเก ียรติ   
สมาชิกสภาฯ เขต 1   ดิฉันนางวาสนา  เกื้อฉิม  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1 

ในเรื่องแปลงจุฬาภรณ์พัฒนา 8  หมู่ที่  7  ตามท่ีกลุ่มท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
ตามที่ได้เข้าร่วมประชุมก็มันเป็นส่วนที่มีงบประมาณที่ผ่านทางเทศบาลตำบลพรุพี ที่คุย
กันว่ามีงบอยู่ 1 ล้านบาทจะมาลงในส่วนของแปลงจุฬาภรณ์พัฒนา 8  นี้ค่ะ ฉะนั้นขอ
สนับสนุนญัตตินี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

 

นายวัชรินทร์   นาคกุล   ไม่ทราบว่ามีเพ่ือนสมาชิกท่านอื่นจะถามข้ออีกไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากที่  
ประธานสภาฯ   ประชุมแห่งนี้ ครับขอเชิญท่านเลขานุการฯ นับองค์ประชุมครับ 

 

นายพงศ์ศักดิ์  รักษาวงศ์           เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมจำนวน...10...ท่าน 
เลขานุการสภาฯ ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ครับ 
 

นายวัชรินทร์   นาคกุล   สมาชิกสภาท่านใด“เห็นชอบ”ให้ทำประโยชน์ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่า  
ประธานสภาฯ   ไม้  พุทธศักราช  2484  และเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ   

การท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชุมชน แปลงจุฬาภรณ์พัฒนา 8  หมู่ที ่  7  ตำบลพรุพี  
อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี    ได้โปรดยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม   มีสมาชิกสภาฯ  ยกมือเห็นชอบ  8  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 
    งดออกเสียง  1  เสียง 
    ไม่อยู่ในที่ประชุม    2    เสียง 
    ลา    1    เสียง  (นายจรูญ  สวัสดิ์เมือง)  
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นายวัชรินทร์  นาคกุล   เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้มีมติ “เห็นชอบ”ให้ทำประโยชน์ในเขตป่าตาม
ประธานสภาฯ   พระราชบัญญัติป่า ไม้  พุทธศักราช  2484  และเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการ 

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  การท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชุมชน  แปลงจุฬาภรณ์พัฒนา 8 หมู่ที่ 
7 ตำบลพรุพี  อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ   
8   เสียง ไม่เห็นชอบ   -   เสียง ไม่อยู่ในที่ประชุม    2    เสียง งดออกเสียง   1  
เสียง 

 

     ต่อไป ข้อ 6.14 
 

6.14 เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบเข้าทำประโยชน์ในเขตการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยเพื่อก่อสร้างถนนสายพรุพี - คลองปราบ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 3 ตำบลพรุพี 
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอเชิญผู้เสนอญัตติครับ  
ประธานสภาฯ 
 
นายสมคิด    ดำฉวาง   กราบเร ียนท่านประธานสภาและสมาช ิกผ ู ้ทรงเก ียรต ิท ี ่ เคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี นายสมคิด    ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

ข้าพเจ้าขอเสนอ........ญัตติขอความเห็นชอบเข้าทำประโยชน์ในเขตการรถไฟแห่ง

ประเทศไทยเพื่อก่อสร้างถนนสายพรุพี-คลองปราบ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 3  ตำบลพรุพี 

อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล

ตำบลพรุพี เพ่ือพิจารณาต่อไป 

  ของการรถไฟ 1. เราต้องขออนุญาตการรถไฟและทางเราได้ขออนุญาติแล้ว
ตอนนี้ทางรถไฟแห่งประเทศไทยได้ส่งเรื่องกลับมาแล้วที่จริงเราก็ผิดขั้นตอนไปนิด
หน่อยแต่ว่ารีบเร่งเรื ่องนั้นก่อนที่จะประชุมสภากระผมได้ประสานกรมทางหลวง
ชนบท ซึ่งเขาก็เป็นคนพรุพี บ้านอยู่คลองปราบ เขาบอกว่าเขาจะเกษียณอายุราชการ
เขาต้องการทำเพ่ือบ้านเกิดก็เลยประสานกระผมและนายกสมหมายตามในหลักเกณฑ์
กรมทางหลวงชนบทถนนจะต้องใกล้แปดเมตรนั้นคือหลักการและเหตุผลเราก็หาที่
ไม่ได้ก็เลยคิดว่าทางรถไฟและเส้นทางนี้จากพรุพีไปคลองปราบ จากคลองปราบไปนา
สารทางสายล่างไปได้ตลอด พรุพี-คลองปราบ พรุพีสองกิโลกว่าคลองปราบกิโลกว่าให้
พรุพีเป็นเจ้าภาพจากคลองปราบไปนาสาร คลองปราบมากกว่าก็ให้คลองปราบ เป็น
เจ้าภาพ ปกติวันที่ 8 มีนาคม นี้ กระผมไปประชุมพร้อมกับประธานสภาฯ จะนำเรื่อง 
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นี้เข้าไปเสนอในกรมทางหลวงชนบทของสุราษฎร์ธานีออกมาสำรวจ เป็นโครงการเขา
ได้ประสานกันแล้วแต่เราเตรียมหลักฐานเอกสาร 1. สภาอนุมัติเห็นชอบและการรถไฟ
อนุมัติ เราสามารถที่จะดำเนินการได้นั้นก็เลยจะขอความเห็นชอบจากที่ประชุมวันนี้
ครับ ขอบคุณครับ 
 

นายวัชรินทร์   นาคกุล   ตามท่ีท่านนายกได้เสนอญัตติไม่ทราบว่ามีเพ่ือนสมาชิกสภาจะซักถามไม่ครับ ขอ 
ประธานสภาฯ   เชิญคุณธีรพล  ดำฉวาง ครับ 
 
นายธีรพล  ดำฉวาง   กราบเร ียนท ่านประธานสภาท ี ่ เคารพและเพ ื ่อนสมาช ิกผ ู ้ทรงเก ียรติ   
สมาชิกสภาฯ เขต 1  กระผมนายธีรพล  ดำฉวาง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1 

 สำหรับญัตตินี้กระผมขอสนับสนุนเทียบรางรถไฟกระผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีก็จะเป็น
ทางลัดระหว่างพรุพี – คลองปราบ จะไปมาสะดวกไม่ต้องขับเลียบไปทางถนนสายบน
กระผมขอสนับสนุนครับ  

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอเชิญคุณปุณนรัตน์   ทองสุก ครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายปุณนรัตน์   ทองสุก   กราบเร ียนท ่านประธานสภาท ี ่ เคารพและเพ ื ่อนสมาช ิกผ ู ้ทรงเก ียรติ   
สมาชิกสภาฯ เขต 1  กระผมนายปุณนรัตน์   ทองสุก สมาชิกสภาเทศบาล  เขตเลือกตั้งที่ 1 

 ตอนนี้ถนนรถไฟเขาจะขนายรถไฟรางคู่กระผมไม่ทราบว่าตอไประยะยาวมี
ผลกระทบต่อถนนหรือป่าวครับขอบคุณครับ 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ  
ประธานสภาฯ 
 
นายสมคิด    ดำฉวาง   กราบเร ียนท่านประธานสภาและสมาช ิกผ ู ้ทรงเก ียรต ิท ี ่ เคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี นายสมคิด    ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

 ต้องขอบคุณปุณนรัตน์   ทองสุกมากๆ ครับ เพราะว่าในแผนการการรถไฟเขา
สร้างถนนเลียบแล้วก็ระยะห่างจาก 40 เมตร แต่การก่อสร้างระยะ 25 เมตร จากราง
รถไฟ 25 เมตร ที่เขากั้นไว้ ฉะนั้นตรงนี้ไม่มีผลกระทบ รถไฟรางคู่ ตอนนั้นกระผมให้
รองสินชัย ไปประชุมตำบลเขาจะมีโครงการนี้หนึ่งที่แต่ของพรุพีเราได้สามที่ ที่ 1. ราง
รถไฟเรากระผมไม่ติด 2. ที่ทางข้างเดิมหน้านางอุไร ที่จริงพรุพีได้ที่เดียวนี้  ที่ที่สองที่
ทำข้างบนนั้นคือที่คลองสูญโดยทั้งสองที่กระผมให้เหตุผลว่าจากอำเภอเคียนซามา
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ควนศรีข้ามาแล้วไปบ้านนาสารไปเพิ่มพูนทรัพย์แล้วออกถนนสายนี้พอที่คลองสูญ
ออกจากพระแสงผ่านมาตำบลบ้านส้องแล้วผ่านถนนสายนี้ไปออกนคร ออกสุราษฎร์
ธานี และพรุพีได้สองที่ ต่อไปเขาก็มีถนนเลียบทางรถไฟส่วนที่มีแล้วก็มีแต่ส่วนที่ไม่มี
เขาก็ดำเนินการเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเพราะ 25 เมตร ขอบคุณครับ 

 
นายวัชรินทร์   นาคกุล   ไม่ทราบว่ามีเพ่ือนสมาชิกท่านอื่นจะถามข้ออีกไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากที่  
ประธานสภาฯ   ประชุมแห่งนี้ ครับขอเชิญท่านเลขานุการฯ นับองค์ประชุมครับ 

 
นายพงศ์ศักดิ์  รักษาวงศ์           เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมจำนวน...10...ท่าน 
เลขานุการสภาฯ ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ครับ 
 

นายวัชรินทร์   นาคกุล   สมาชิกสภาท่านใด“เห็นชอบ” ให้เขาทำประโยชน์ในเขตการรถไฟแห่งประเทศ  
ประธานสภาฯ ไทยเพื่อก่อสร้างถนนสายพรุพี - คลองปราบ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 3 ตำบลพรุพี อำเภอ

บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้โปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม   มีสมาชิกสภาฯ  ยกมือเห็นชอบ  8  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 
    งดออกเสียง  1  เสียง 
    ไม่อยู่ในที่ประชุม    2    เสียง 
    ลา    1    เสียง  (นายจรูญ  สวัสดิ์เมือง)  
      

นายวัชรินทร์  นาคกุล   เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้มีมติ “เห็นชอบ”ให้เขาทำประโยชน์ในเขตการ  
ประธานสภาฯ รถไฟแห่งประเทศ ไทยเพื่อก่อสร้างถนนสายพรุพี - คลองปราบ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 3 

ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้โปรดยกมือครับ ด้วยคะแนน
เสียงเห็นชอบ   8   เสียง ไม่เห็นชอบ   -   เสียง ไม่อยู่ในที่ประชุม    2    เสียง 
งดออกเสียง   1  เสียง 

 

   ต่อไป ข้อ 6.15 
 

6.15 เพื่อพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพี เป็นกรรมการ

ประจำศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลพรุพี จำนวน ๑ ราย ตามโครงสร้างศูนย์ยุติธรรม

ชุมชน  ข้อ ๑.๓ (๑.๓.๒) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอเชิญผู้เสนอญัตติครับ  
ประธานสภาฯ 
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นายสมคิด    ดำฉวาง   กราบเร ียนท่านประธานสภาและสมาช ิกผ ู ้ทรงเก ียรต ิท ี ่ เคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี นายสมคิด    ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

ข้าพเจ้าขอเสนอ........ญัตติพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพี เป็น

กรรมการประจำศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลพรุพี จำนวน  1  ราย ตามโครงสร้างศูนย์

ยุติธรรมชุมชน ข้อ  1.3 (1.3.2) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอได้โปรด

นำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายวัชรินทร์   นาคกุล   สำหรับญัตตินี้เป็นการเลือกกรรมการในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพี 
ประธานสภาฯ ตามโครงสร้างศูนย์ยุติธรรมชุมชนซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 1 ท่านขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอเพื่อนสมาชิกที่ท่านเห็นความเหมาะสมขอเชิญ
คุณสุริยา  ประพันธ์ ครับ 

 

นายสุริยา  ประพันธ์   กราบเร ียนท ่านประธานสภาท ี ่ เคารพและเพ ื ่อนสมาช ิกผ ู ้ทรงเก ียรติ   
สมาชิกสภาฯ เขต 2   กระผมนายสุริยา ประพันธ์สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2  
   กระผมขอเสนอคุณอรวรรณ  นาคสวัสดิ์สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2 
  เป็นคณะกรรมการประจำศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลพรุพีขอบคุณครับ 
 

นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 
  

มติที่ประชุม   ผู้รับรองเต็มสภา 
 

นายวัชรินทร์   นาคกุล   มี เพื ่ อนสมาช ิกท่านใดจะเสนอชื ่ อ เพิ ่ มอ ีก ไม ่คร ับ ถ ้ า ไม ่ม ี เป ็นอันว่า 
ประธานสภาฯ  คุณอรวรรณ  นาคสวัสดิ ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั ้งที ่ 2เป็นคณะกรรมการ 
       ประจำศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลพรุพี ในส่วนของสภาฯ 
 

   ต่อไปจะเข้าระเบียบวาระท่ี 7 
 

ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องท่ีเสนอใหม่แจ้งเพื่อทราบ 
7 . 1  ร า ย ง า น ก า ร ต ิ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล แ ผ น พ ัฒ น า ท ้ อ ง ถิ่ น  

ประจำปี 2564 
 

นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอเชิญท่านเลขนุการสภาชี้แจงระเบียบส่วนที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
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นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์   เร ียนท ่านประธานสภา ท ่านสมาช ิกสภา และคณะผ ู ้บร ิหารท ุกท ่ าน  
เลขานุการสภาฯ   กระผมนายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์ เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงระเบียบ 

ระเบียบ/กฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 (3) 
และ เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29“(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 

 

นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอเชิญผู้เสนอญัตติครับ  
ประธานสภาฯ 
 

นายสมคิด    ดำฉวาง   กราบเร ียนท่านประธานสภาและสมาช ิกผ ู ้ทรงเก ียรต ิท ี ่ เคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี นายสมคิด    ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพ ี

  สำหรับญัตตินี้ขออนุญาตท่านประธานสภามอบให้รองวันชัย ตั้งฐานานุศักดิ์
เป็นผู้รับผิดชอบครับ 

 

นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอเชิญท่านรองบุญเลิศ   รอดศรีเสนอญัตติครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายบุญเลิศ   รอดศรี   กร าบ เ ร ี ย นท ่ า นประธ านสภาและสมาช ิ ก ผ ู ้ ท ร ง เ ก ี ย รต ิ ท ี ่ เ ค า รพ  
รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี กระผมนายบุญเลิศ   รอดศรี ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้มี

กำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้แล้วเสร็จภายในเดือน

ธันวาคม 2564 โดยกำหนดให้สำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 

และการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหาร เพื่อจัดเก็บและทำการ

วิเคราะห์ข้อมูลตามหลักสถิติ และเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมความเห็น  ให้ทราบถึงผล

เชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานต่อ

สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
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ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน

รายงานผล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ

แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 (3) 

และ เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น

เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า

วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา

ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”ขอได้

โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายวัชรินทร์   นาคกุล   รายงานการติดตามและประเม ินผลแผนพัฒนาท้องถ ิ ่นประจำปี 25 64 
ประธานสภาฯ   ถือเป็นเรื่องแจ้งเพ่ือทราบถ้าเพ่ือนสมาชิกมีเรื่องจะสอบถามสามารถสอบถามได้ครับถ้า 

ไม่มีก็ถือว่าผู้บริหารก็ได้รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 
2564และทางสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรุพีได้รับทราบแล้วหลังจากนี้ผู้บริหารก็ได้นำ
แผนไปประกาศผลให้ประชาชนได้รับทราบภายใน 15 วัน หลังจากรายงานผลแล้ว 
 

 ต่อไป ข้อ 7.2 
7.2 การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 

นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอเชิญท่านเลขนุการสภาชี้แจงระเบียบส่วนที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์   เร ียนท ่านประธานสภา ท ่านสมาช ิกสภา และคณะผ ู ้บร ิหารท ุกท ่ าน  
เลขานุการสภาฯ   กระผมนายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์ เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงระเบียบ 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2559 และ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 16 และ มาตรา 17 
แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ตามแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 – 2570) เพื ่อให้สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและ
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งบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชน โดย
ขั ้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2566 – 2570 
กำหนดให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามปฏิทินการจัดทำ
และประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอเชิญผู้เสนอญัตติครับ  
ประธานสภาฯ 
 

นายสมคิด    ดำฉวาง   กราบเร ียนท่านประธานสภาและสมาช ิกผ ู ้ทรงเก ียรต ิท ี ่ เคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี นายสมคิด    ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

  สำหรับญัตตินี้ขออนุญาตท่านประธานสภามอบให้รองวันชัย ตั้งฐานานุศักดิ์
เป็นผู้รับผิดชอบครับ 

 

นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอเชิญท่านรองบุญเลิศ   รอดศรี เสนอญัตติครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายบุญเลิศ   รอดศรี   กร าบ เ ร ี ย นท ่ า นประธ านสภาและสมาช ิ ก ผ ู ้ ท ร ง เ ก ี ย รต ิ ท ี ่ เ ค า รพ  
รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี กระผมนายบุญเลิศ   รอดศรี ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

ด้วยเทศบาลตำบลพรุพีได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพื ่อนำมาเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่าย
เพ ิ ่มเต ิม งบประมาณจากเง ินสะสมแต ่ละป ี งบประมาณในช ่วงของแผน โดย
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพีและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบ และ
ประกาศไว้ในที่เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2559 และ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 16 และ 
มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ตามแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อให้สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชน โดย
ขั ้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2566 – 2570 
กำหนดให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามปฏิทินการจัดทำ
และประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับเทศบาลกำหนดให้จัดทำให้แล้วเสร็จ 

เหตุผลดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 4 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 

พ.ศ. 2559 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

แผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รับความเห็นชอบแล้ว 

ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้

ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้จึง

เรียนมาเพ่ือนำเข้า เสนอสภาเทศบาลพิจารณาต่อไป 

นายวัชรินทร์   นาคกุล   สำหรับเรื่องนี้ก็แจ้งเพื่อทราบว่าทางเทศบาลเราได้ดำเนินการจัดทำแผนไปแล้ว 
ประธานสภาฯ   ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 8  
      

ระเบียบวาระท่ี 8   เรื่องอ่ืนฯ 
 

นายวัชรินทร์   นาคกุล   ไม่ทราบว่าเพื่อนสมาชิกท่านใดจะสอบถามคณะผู้บริหารหรือจะนำปัญหาความ 
ประธานสภาฯ เดือดร้อนของพี ่น ้องประชาชนของตำบลพรุพ ีมาคุยปร ึกษากัน ถ้ามีขอเช ิญครับ  

ขอเชิญคุณผอง ผลเกลี้ยง ครับ 
นายผอง  ผลเกลี้ยง   กราบเร ียนท ่านประธานสภาท ี ่ เคารพและเพ ื ่อนสมาช ิกผ ู ้ทรงเก ียรติ   
สมาชิกสภาฯ เขต 2   กระผมนายผอง  ผลเกลี้ยง  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2  

เรื่องฝาคูน้ำหน้าเมธุวัดสุคนธาวาสมีอยู่ 4 ลูก มีความชำรุดกระผมได้เดินทางไปสี่
แยกรถตกอยู่กระผมจะช่วยก็ช่วยไม่ได้เพราะเป็นรถยนต์ กระผมบอกว่าเดียวกระผมไป
ตามคนมาช่วยและมีฝาท่อที่สี่แยกช่องช้างมีอยู่ 3 ฝา กระผมฝากท่านประธานไปยังฝ่าย
บริหารด้วยว่าท่านจะดำเนินการอย่างไร ขอบคุณครับ 

 

นายวัชรินทร์   นาคกุล  ขอเชิญคุณสุริยา  ประพันธ์ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสุริยา  ประพันธ์   กราบเร ียนท ่านประธานสภาท ี ่ เคารพและเพ ื ่อนสมาช ิกผ ู ้ทรงเก ียรติ   
สมาชิกสภาฯ เขต 2   กระผมนายสุริยา ประพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2 

กระผมสอบถามผ่านท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารกระผมได้รับโทรศัพท์เมื่อกี้ว่า
ที่มีพ่ีน้องประชาชนเดือดร้อนอ่างเก็บน้ำของหมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง อ่างเก็บน้ำหลังบ้านคุณ
ไตรลาศ  เกตุณรายณ์ ตอนนี้รางระบายน้ำที่กักเก็บน้ำชำรุด และน้ำนั้นได้ไหลส่งผล
กระทบกับสวนผลไม้ของคุณรัตน์  ถาวร อยากให้ทางเทศบาลหรือผู ้บริหารเข้าไป
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ตรวจสอบดูแลด้วยครับ เพราะว่าตอนนี้มีผลกระทบในสวนผลไม้ สวนเรียน สวนเงาะ ขอ
ฝากเรื่องนี้กับท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกด้วย ขอบคุณครับ 

 

นายวัชรินทร์   นาคกุล  ขอเชิญคุณธีรพล   ดำฉวางครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายธีรพล   ดำฉวาง   กราบเร ียนท ่านประธานสภาท ี ่ เคารพและเพ ื ่อนสมาช ิกผ ู ้ทรงเก ียรติ   
สมาชิกสภาฯ เขต 1  กระผมนายธีรพล   ดำฉวางสมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1 

เรื่องฝาท่อหมู่ 1 ในตลาดพรุพีได้แตกเสียหายอยู่ที่หน้าบ้านเจ้เลี่ยน  1 จุด และ
ทางเข้าซอยสันติสุกฝาท่อมันซ้อนกันอยู่  1 จุด เป็น 2 จุด ฝากท่านประธานผ่านไปยัง
ผู้บริหารช่วยดำเนินการด้วยครับ 

 

นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ  
ประธานสภาฯ 
 

นายสมคิด    ดำฉวาง   กราบเร ียนท่านประธานสภาและสมาช ิกผ ู ้ทรงเก ียรต ิท ี ่ เคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี นายสมคิด    ดำฉวาง  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

ของคุณสุริยา   ประพันธ์ จบจากการประชุมกระผมจะให้เจ้าหน้าที่ไปดูครับ 
สำหรับเรื่องของคุณผอง  ผลเกลี้ยง กับ คุณธีรพล   ดำฉวางคือเรื่องเดียวกันที่จริงเรื่องนี้
ท่านต้องตั้งเป็นกระทู้ถามจะได้ดีกว่านี้  ถ้าเป็นกระทู้ถามกระผมสั่งการได้เลยตอนนี้กอง
ช่างได้ดำเนินการตั้งงบประมาณแต่ว่าตอนนี้กองช่างพยายามประหยัดงบประมาณซื้อวัสดุ
ให้เจ้าหน้าที่ทำกันเอง นี้ก็ถือว่าเป็นส่วนดีที่ได้ช่วยกันประหยัดงบประมาณ เรื่องนี้รองบุญ
เลิศได้ดำเนินการเป็นเดือนแล้วไปวัดเพราะว่าแต่ละตัวจะไม่เท่ากันทั้งเหล็กและปูน หน้า
ตลาดมีอยู่สองสามฝาด้วยเกือบทั้งหมดก็ได้ตรวจสอบให้หมดแล้ว ได้ตั ้งงบประมาณ
ดำเนินการแล้วแต่ว่าเราไม่จ้างให้เจ้าหน้าที่ทำเอง ตอนนี้การพัฒนาของเราเดินหน้าไป
พอสมควรเรามีนโยบายทุกวันศุกร์เราจะมีการพัฒนาในทุกภาคส่วนผู้หญิงถ้าไม่พัฒนาข้าง
นอกก็มีส่วนงานของตัวเอง 5 ส. ในสำนักงาน ผู้ชายจันทร์ถึงพฤหัสบดีนั้นทำงานตาม
หน้าที่แต่วันศุกร์นั้นกระผมขอเป็นพิเศษเลี้ยงอาหารเที่ยงและก็ไปพัฒนากันก็ได้ประหยัด
งบประมาณไว้  ในส่วนที่มเีรื่องท่ีจะร้องเรียนหรือแจ้งให้ทราบให้ท่านแจ้งมาทางไลน์ก็แล้ว
กันเราจะแก้ปัญหาให้ท่านเอง ไม่ต้องไปแจ้งทางเฟสบุ๊คนะครับ กระผมฝ่ายบริหารทั้ง 5 
คน ถ้าต้องการแก้ไขปัญหาไม่ต้องรอประชุมทุกครั้ง สท.ยุทธนา ได้แจ้งมา ไม่ เกินหนึ่งวัน
ไปแก้ไขให้ทันทีแต่ขอให้รู้ถ้าไม่รู้เราก็จะแก้ยังไงเพราะฉะนั้นขอให้เพ่ือนสมาชิกการบริการ
ประชาชนคือหน้าที่ของเราท่านดูเราไปดำเนินการให้ ขอบสมาชิกทุกท่านครับ 

 

นายวัชรินทร์   นาคกุล   ขอเชิญท่านรองวันชัย  ตั้งฐานานุศักดิ์ ครับ  
ประธานสภาฯ 



67 

 
 

นายวันชัย  ตั้งฐานานุศักดิ์  กราบเร ียนท่านประธานสภาและสมาช ิกผ ู ้ทรงเก ียรต ิท ี ่ เคารพ กระผม  
รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี นายวันชัย  ตั้งฐานานุศักดิ์ ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุพี 

เกี่ยวกับเรื ่องสถานการณ์โควิด 19 ล่าสุดประชุมทางซูมวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2565 ท่านนายอำเภอติดโควิด เป็นมาตรการตัวหนึ่งกระผมยอมรับว่ามันเสี่ยงมากมันมา
ไม่มีใครรู้ติดกันมากมายการประชุมครั้งก่อนนายกอำเภออนุญาตให้เปิดบอลไก่ ครั้งหลัง
ต้องหยุด ไม่กล้าเพราะวันที่  24 หลังมาแล้วมีมาตรการฉบับที่ 87 โควิดของจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานีเปลี่ยนแปลงหมดย้อนกลับไปใหม่คือต้องกลับไปตั้งต้นใหม่ ร่วมคนไม่เกิน 200 
คน ต้องขออนุญาตต่ออำเภอขอนำเรียนกับสมาชิกทุกท่านช่วยแจ้งด้วยครับถ้าจะจัดงาน
รวมพลจะต้องไม่เกิน 200 คน ต้องขออนุญาตผ่านเหมือนเดิมก็มีท้องที่คือบ้านกำนัน ลง
นาม ท้องถิ่นคือนายกเทศมนตรี สุดท้ายท่านเลขานุการ สปป. คือท่านนายแพทย์ของ รพ
สต. ทั้งสองแห่ง อย่างใดอย่างนี้ ตรงนั้นก็เป็นแพทย์ท้องที่นำเรียนเราต้องกลับมาใช้
มาตรการค่อนข้างจะรัดกุมขอนำเรียนว่ามาตรากรตรงนี้เพ่ือกักตัวอย่าให้เกิดปัญหาขึ้นมา
เราช่วยกันประชาสัมพันธ์กันด้วย ส่วนของอำเภอจะเร่งรัดให้เกิด CI คือ จุดพักของผู้ป่วย 
ตรงนี้มาตราการที่เราใช้ดังเดิมของตำบลเราคือพักผู้ป่วยที่บ้านเพื่อการหลีกเลี่ยงของเรา
นั้นมันไม่เหมือนกับในเมืองเราสามารถพักท่ีบ้านแยกผู้ป่วยออกจากกลุ่มเสี่ยงได้ ถ้ามันรุ่น
แรงมากก็ต้องเปิด CI ซึ่งวันนั้นได้แจ้งไปแล้วว่า CI ของเราคือโรงเรียนพรุพีพิทยาคมเราตั้ง
ไว้ 30 เตียง ต้องเตรียมพร้อมหมดเพราะมาตรการนอกจากจะเตรียม CI แล้วงบประมาณ
ท้องถิ่นก็ต้องเตรียมไว้ด้วยส่วนนี้ต้องนำเรียนเพ่ือทราบไว้ก่อนขอบคุณครับ 

 

นายวัชรินทร์  นาคกุล   สำหรับการประชุมวันนี้การประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 
ประธานสภาฯ เราก็ใช้เวลาประชุมกันมาพอสมควรกระผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารและเพ่ือนสมาชิกสภา

เทศบาลและหัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองส่วนราชการ ทุกท่าน และผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ กระผมขอปิดการประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก 
ประจำปี 2565 ขอขอบคุณครับ 

 

ปิดการประชุมเวลา 16.10 
 ลงชื่อ       ผู้จดรายงานการประชุม 

         (นายพงศ์ศักดิ์    รักษาวงศ์) 
     เลขานุการสภาเทศบาลตำบลพรุพี 
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุพี เมื่อวันที่       6  มีนาคม 2565   
   
         ถูกต้อง 
   
                  ไม่ถูกต้อง 
     ลงชื่อ     ประธานกรรมการ 
      (นายยุทธนา   แสงสุวรรณ) 
 
     ลงชื่อ    กรรมการ 
      (นายสุริยา   ประพันธ์) 
 
     ลงชื่อ    กรรมการ/เลขานุการ 
      (นางวาสนา  เกื้อฉิม) 
 
สภาเทศบาลตำบลพรุพี  มีมติให้การรับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่         27   พฤษภาคม   2565 
 
        ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบ 
         (นายวัชรินทร์   นาคกุล) 
            ประธานสภาเทศบาลตำบลพรุพี 


